



เห็นชอบเก็บค่าธรรมเนียมนำเข้าสินค้าสัตว์น้ำ แก้ปัญหาสินค้านำเข้าล้นตลาด

“ธรรมนิติ” เผยที่ประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหามลพิษทางทะเล เห็นชอบเก็บค่าธรรมเนียมนำเข้าสินค้าสัตว์น้ำ แก้ปัญหาสินค้านำเข้าล้นตลาด

📅 13 กุมภาพันธ์ 2567 ⌚ 13:22 น. 📍 เกษตร



ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมว.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยผลการประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาประมงทะเล ครั้งที่ 1/2567 ว่า ที่ประชุมมีมติเห็นชอบในประเด็นพิจารณา ดังนี้ 1. เห็นชอบให้มีการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการนำเข้าสินค้าสัตว์น้ำ โดยเห็นชอบอนุมัติหลักการการจัดเก็บค่าธรรมเนียมใบอนุญาตนำสัตว์น้ำหรือซากสัตว์น้ำ เป็นไปตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 เพื่อให้มีความเหมาะสมกับสถานการณ์และสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน และสามารถนำค่าธรรมเนียมที่จัดเก็บได้มาใช้ในการปรับปรุงประสิทธิภาพการบริการ รวมถึงการควบคุมตรวจสอบการนำสัตว์น้ำเข้ามาในราชอาณาจักร ทั้งนี้ มอบหมายกรมประมงพิจารณาอัตราจัดเก็บที่เหมาะสมและดำเนินการเสนอกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมและยกเว้นค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ (ฉบับที่ ...) พ.ศ. ตามลำดับขั้นตอนต่อไป

“กระทรวงเกษตรฯ เดินหน้าผลักดันการปรับปรุงข้อกำหนดและการบังคับใช้กฎหมายประมงเพื่อให้มีความเหมาะสม เพื่อเป็นการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและดำรงอาชีพประมงให้อยู่กับคนไทยและประเทศไทยอย่างยั่งยืน โดยกฎระเบียบในข้อใดที่เป็นอุปสรรคและทำให้พี่น้องชาวประมงได้รับผลกระทบ ที่ประชุมได้นำมาพิจารณาหารือร่วมกันทั้งประมงพื้นบ้านและประมงพาณิชย์ ซึ่งการทบทวนปรับปรุงกฎหมายรอนั้นที่ผ่านมา นั้น ยืนยันว่าไม่มีขัดต่อหลักการต่อต้านการประมงไอยูยู สำหรับปัญหาสินค้าประมงตกต่ำ เราได้มีมาตรการในการตรวจสอบย้อนกลับสินค้าประมงที่นำเข้าจากต่างประเทศ โดยใช้มาตรการสากลทั่วไป พร้อมทั้งมีมาตรการช่วยเหลืออื่นๆ อาทิ การจัดเก็บค่าธรรมเนียมในการนำเข้าสินค้าสัตว์น้ำ เพื่อนำมาเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันโรคระบาดสัตว์ ตลอดจนยังคงยกระดับความเข้มข้นในการปราบปรามสินค้าเถื่อนอย่างต่อเนื่อง” รมว.เกษตรฯ กล่าว

นอกจากนี้ ที่ประชุมได้เห็นชอบให้มีการปรับปรุงแก้ไขประกาศ 2 ฉบับ ได้แก่ 1. ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดขนาดเรือและเครื่องมือทำการประมงบางประเภท เป็นประมงพาณิชย์ พ.ศ. ซึ่งประกาศฉบับดังกล่าวเป็นการปรับปรุงข้อกำหนดของเครื่องมือทำการประมงบางประเภทเป็นประมงพาณิชย์ให้มีความเหมาะสม และเป็นไปตามหลักการที่ได้มีการประชุมหารือร่วมกันระหว่างประมงพื้นบ้านและประมงพาณิชย์ รวมทั้งสอดคล้องกับหลักการการขอรับใบอนุญาตประมงพื้นบ้านและประมงพาณิชย์ ประกาศฉบับดังกล่าวมีสาระสำคัญที่ครอบคลุม ประกอบด้วย 1) ยกเลิกการกำหนดกำลังแรงม้า 280 แรงม้าขึ้นไป เป็นประมงพาณิชย์ 2) ยกเลิกการกำหนดเครื่องมือประมงพาณิชย์ จำนวน 6 ชนิด ได้แก่ อวนลากคู่ อวนลากแผ่นตะเฆ่ อวนลากคานถ่าง อวนล้อมจับ (มีสายมาน) อวนล้อมจับปลากระตัก คราดทุกชนิด ประกอบเรือกล และ 3) ยังคงกำหนดให้เรือประกอบเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (เรือปั่นไฟ) เป็นประมงพาณิชย์ดั้งเดิม เพื่อป้องกันการล่อสัตว์น้ำในเขตทะเลชายฝั่ง และมอบหมายกรมประมงดำเนินการเสนอกกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อออกประกาศตามขั้นตอนต่อไป 2. ประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดขนาดหรือลักษณะของเรือประมงพื้นบ้าน และเครื่องมือทำการประมงที่ต้องขอรับใบอนุญาตทำการประมงพื้นบ้าน พ.ศ. เพื่อให้เรือประมงที่มีขนาดต่ำกว่า 10 ตันกรอส ปรับปรุงชนิดเครื่องมือที่ต้องมาขอรับใบอนุญาตทำการประมงพื้นบ้าน จากเดิม 7 ชนิด เพิ่มเป็น 9 ชนิด ได้แก่ 1. อวนลากแผ่นตะเฆ่ 2. อวนลากคานถ่าง 3. อวนล้อมจับ 4. อวนล้อมจับปลากระตัก 5. อวนครอบปลากระตัก 6. อวนช้อนหรือยกปลากระตัก 7. คราดหอยแครง 8. คราดหอยลาย 9. คราดหอยอื่น ให้ได้รับใบอนุญาตและยังคงมีประสิทธิภาพในการควบคุมการทำประมง โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 1 เมษายน 2567 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ ที่ประชุมได้รับทราบความก้าวหน้าการดำเนินการในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้ 1. ความก้าวหน้า การเสนอร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ซึ่งจัดทำขึ้นเพื่อไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อนกับกฎหมายอื่นที่มีการบัญญัติใช้บังคับอยู่แล้ว การปรับปรุงอัตราโทษให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมตามบริบททางเศรษฐกิจและสังคม และดำรงไว้ซึ่งการประกอบอาชีพประมงโดยสุจริตของชาวประมง โดยยังคงหลักการควบคุม การบริหารจัดการการทำประมง การรายงานการทำประมง โดยไม่ขัดต่อหลักการต่อต้านการประมง IUU อนุสัญญาและพันธกรณีระหว่างประเทศ มีเจตนารมณ์เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนกิจการประมง และเพื่อเป็นการจัดระเบียบการประมงในประเทศไทย โดยเมื่อวันที่ 30 มกราคม 2567 คณะรัฐมนตรี มีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558 พ.ศ. ต่อมา เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้จัดประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) เพื่อตรวจพิจารณาร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว ซึ่งมีมติเห็นชอบร่างฯ และเตรียมเข้าสู่ขั้นตอนกระบวนการพิจารณาตามกลไกในรัฐสภา ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 ต่อไป

2. การแปลงสินทรัพย์ภาคการประมงเป็นทุน ให้เกิดมูลค่า โดยเตรียมนำร่องในกึ่งทะเลในบ่อดิน การเลี้ยงปลาในกระชังและการเลี้ยงปลานิล โดยมอบหมายกรมประมงจัดทำหลักเกณฑ์การประเมินมูลค่าสินทรัพย์ภาคการประมงเป็นทุน และนำเสนอต่อคณะกรรมการแก้ไขปัญหาประมงทะเลในการประชุมครั้งถัดไป และ 3. ผลการดำเนินการของคณะกรรมการพิจารณาข้อเสนอนโยบายการประมงทะเลและพัฒนาคุณภาพชีวิตประมงพื้นบ้าน โดยเห็นชอบในหลักการโครงการปรับปรุง ซ่อมแซมท่าเทียบเรือประมง ซึ่งกำหนดกรอบการดำเนินการปรับปรุง ซ่อมแซมท่าเทียบเรือประมงจากโครงการพัฒนาประมงทะเลชายฝั่งพื้นบ้าน 2530-2539 และโครงการฟื้นฟูทะเลไทย ปี 2540-2544 จำนวน 50 แห่ง (10 แห่ง/ปี) ระยะเวลา 5 ปี และให้กรมประมงเริ่มดำเนินการนำร่องใน 4 พื้นที่ ดังนี้ 1. บ้านทุ่งน้อย ต.เขาแดง อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 2. บ้านในถุ้ง ต.ท่าศาลา อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 3. บ้านทับเหนือ ต.กำพวน อ.สุขสำราญ จ.ระนอง และ 4. บ้านตะโล๊ะไส ต.ปากน้ำ อ.ละงู จ.สตูล (คานเรือชาวประมงพื้นบ้าน)

ก.เกษตรของบ4แสนล.ปีมรายได้3เท่า

ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ได้เสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2568 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รวม 437,340 ล้านบาท ประกอบด้วยงบประมาณของส่วนราชการ 422,471 ล้านบาท งบประมาณของรัฐวิสาหกิจ 6,907 ล้านบาท และกองทุน 7,962 ล้านบาท ทั้งนี้ สามารถจำแนกประเภทของงบประมาณที่สอดคล้องกับนโยบายสำคัญของรัฐบาล ด้านการเกษตร 26 ประเด็นจาก 142 ประเด็น รวม 411,514 ล้านบาท

นายฉันทานนท์ วรรณเขจร เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กล่าวเสริมว่า จากงบประมาณ 437,340 ล้านบาท กระทรวงเกษตรฯ ได้กำหนดกรอบงบประมาณที่สอดคล้องกับนโยบายสำคัญของรัฐบาลด้านการเกษตร 26 ประเด็นจาก 142 ประเด็น รวม 411,514 ล้านบาท และรายจ่ายบุคลากรภาครัฐ 25,826 ล้านบาท ประกอบด้วย 1.นโยบายระยะสั้น 81,607 ล้านบาท ดำเนินการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร หาดลาดให้สินค้าเกษตร ป้องกันและแก้ไขปัญหาการทำประมง แก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกร ปลูกฝังความรักในสถาบันหลักของชาติ แก้ไขปัญหาความเสื่อมโทรมและมลภาวะ PM2.5 การวางแผนรับมือและป้องกันวิกฤตด้านสิ่งแวดล้อม ดำเนินนโยบาย Carbon Neutrality และปราบปรามเถื่อนปราบปรามสินค้าเกษตรผิดกฎหมาย

นายฉันทานนท์กล่าวต่อว่า 2.นโยบายระยะสั้น-กลาง 1,420 ล้านบาท จัดการแปลงเกษตรด้วยนวัตกรรมเกษตรแม่นยำและ 3.นโยบายระยะกลาง 26,527 ล้านบาท เจรจาความร่วมมือ

ทางการค้าระหว่างประเทศ (FTA) สนับสนุนการเปลี่ยนแปลงพืชให้เหมาะสมกับสิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจ สนับสนุนการแปรรูป ส่งเสริมและพัฒนาพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์น้ำ พันธุ์ปศุสัตว์ พัฒนาเกษตรกร จัดทำข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการทางการเกษตร และส่งเสริมและฟื้นฟูความสมบูรณ์ของดินและน้ำ 4.นโยบายระยะกลาง-ยาว 301,960 ล้านบาท บริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตร เพิ่มประสิทธิภาพและผลิตภาพภาคการเกษตร ให้ประชาชนมีสิทธิในที่ดิน และปรับปรุงหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก.4-01) เป็นโฉนดเพื่อการเกษตร

“กระทรวงมีเป้าหมายให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น 3 เท่า ภายใน 4 ปี (2567-2570) ภายใต้ 9 ภารกิจ วงเงิน 357,276 ล้านบาท ได้แก่ จัดที่ดินทำกินให้เกษตรกร จัดทำข้อมูลเกษตรกร/แปลงเกษตรกรในระบบดิจิทัล ส่งเสริมฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของดิน บริหารจัดการน้ำ เพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร ส่งเสริมให้เกษตรกรและสถาบันเกษตรกรเข้มแข็ง ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร เปลี่ยนแปลงของสภาวะสิ่งแวดล้อม และทำงานและการวิจัยภายใต้กรอบความร่วมมือ” นายฉันทานนท์กล่าว และว่า งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2567 วงเงินรวม120,699 ล้านบาท ยังอยู่ระหว่างการพิจารณา คาดประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษา ประมาณเดือนเมษายน 2567 ส่วนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2568 หลังจากนั้น จะเข้าสู่กระบวนการพิจารณาของสำนักงบประมาณ และนำเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป

เกษตรรปูพรมใน56จังหวัด KickOff โลกปลอดซังลดฝุ่นPM2.5

ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รว.เกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน Kick Off “โลกปลอดซัง สร้างดินยั่งยืน พื้นสิ่งแวดล้อม” จัดโดยกรมพัฒนาที่ดิน มีศูนย์กลางการจัดงานที่บ้านแม่กุ่มบก ต.สันกลาง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ ร่วมกับอีก 55 จังหวัดที่มีความเสี่ยงต่อการเผา (Hot Spot) ทั่วประเทศ เมื่อเร็วๆ นี้ โดยนายอนุชา นาคาศัย รมช.เกษตรฯ ร่วม Kick Off ที่ อบต.หนองโสน อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี และนายชาดา ไทยเศรษฐ์ รมช.มหาดไทย ร่วม Kick Off ที่บ้านศิลาทอง อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี ซึ่งมีผู้เข้าร่วมกว่า 20,000 ราย

ร.อ.ธรรมนัส กล่าวว่า ประเทศไทยประสบปัญหาหมอกพิษทางอากาศ สาเหตุหนึ่งเกิดจากการเผาพื้นที่ป่าไม้และวัสดุทางการเกษตรเพื่อเตรียมแปลงปลูกพืชในฤดูถัดไป ซึ่งเป็นการสร้างมลพิษทางอากาศนำไปสู่ภาวะโลกร้อน พื้นที่ป่าเสื่อมโทรม สูญเสียอินทรีย์วัตถุและธาตุอาหารในดิน ทำลายโครงสร้างดินที่เหมาะสม และทำลายห่วงโซ่อาหาร จึงขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเผาในพื้นที่เกษตรกรรม เพื่อแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) และให้บรรดาเป้าหมายการลดการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สุทธิให้เป็นศูนย์ภายในปี พ.ศ.2613 ตามที่ได้ให้คำมั่นไว้ในเวทีโลก ซึ่งการจัดงานในวันนี้ถือเป็นนิมิตหมายที่ดีที่ทุกภาคส่วนได้ร่วมมือกันเพื่อหยุดการเผาในพื้นที่เกษตรกรรม สร้างความตระหนักรู้ถึงปัญหาจากการเผาที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรดิน จึงขอให้ทุกคนร่วมแรงร่วมใจ

โลกปลอดซัง สร้างดินยั่งยืน พื้นสิ่งแวดล้อม เพื่อนำมาซึ่งความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมของประเทศไทยต่อไป

ด้านนายปราโมทย์ ชาติ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน กล่าวว่า ได้ส่งเสริมให้เกษตรกรลด ละ เลิก การเผาเศษวัสดุทางการเกษตร เช่น คอซังข้าว ข้าวโพด และอื่นๆ เปลี่ยนมาใช้วิธีโลกปลอดซังพืชแทนการเผา ซึ่งเศษวัสดุการเกษตรเหล่านี้มีส่วนประกอบของธาตุอาหารพืชและอินทรีย์วัตถุที่เป็นประโยชน์ต่อพืช แต่เกษตรกรยังขาดการจัดการที่เหมาะสม มีการเผาทิ้งหลังจากการเก็บเกี่ยว ซึ่งจะทำให้เกิดการสูญเสียอินทรีย์วัตถุและธาตุอาหารในดินแล้ว ทำให้โครงสร้างของดินเปลี่ยนแปลงไป เนื้อดินจับตัวกันแน่นและแข็ง ทำลายจุลินทรีย์ดินและแมลงที่เป็นประโยชน์ต่อพืช และที่สำคัญเป็นสาเหตุทำให้เกิดหมอกควัน และฝุ่นละออง PM2.5 ซึ่งเป็นปัญหาสำคัญต่อสิ่งแวดล้อม รวมทั้งสุขภาพอนามัยของประชาชน

ทั้งนี้ การจัดงานรณรงค์ “โลกปลอดซัง สร้างดินยั่งยืน พื้นสิ่งแวดล้อม” ประจำปีงบประมาณ 2567 เป็นการปลูกจิตสำนึก และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกร ทำการเกษตรโดยไม่เผา หันมาโลกปลอดซัง เป็นปุ๋ยปรับปรุงบำรุงดิน และสาธิตวิธีการโลกปลอดซังที่ถูกต้องและเหมาะสมให้แก่เกษตรกรนำไปปฏิบัติใช้ในพื้นที่ของตนเอง นอกจากนี้ยังช่วยรักษาสังแวดล้อม ลดหมอกควัน ฝุ่นละออง PM2.5 และภาวะโลกร้อน ที่เกิดจากการเผาคอซังพืช ซึ่งภายในงานมีการจัดแสดงนิทรรศการร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่าย

รมว.เกษตรฯถกแก้ปัญหา ชาวประมงพื้นบ้านระนอง

ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมว.เกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดการสัมมนาชาวประมงพื้นบ้านประเทศไทย ครั้งที่ 9/2568 พร้อมทั้งรับฟังปัญหาความเดือดร้อน จากตัวแทนสมาชิกสมาคมสมาพันธ์ชาวประมงพื้นบ้าน แห่งประเทศไทย โดยมีผู้บริหารในสังกัดกระทรวงเกษตรฯ ผู้บริหารส่วนราชการจังหวัดระนอง และเจ้าหน้าที่ ผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วม ที่สถานีวิจัยเพื่อการพัฒนาชายฝั่ง อันดามัน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หาดประพาส ต.กำพวน อ.สุขสำราญ จ.ระนอง มีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนวิสัยทัศน์ และหาแนวทางการประกอบอาชีพประมงพื้นบ้านให้คง อยู่อย่างยั่งยืนระหว่างสมาชิกรวมสมาพันธ์ชาวประมง พื้นบ้านกว่า 67 กลุ่ม ซึ่งอาชีพประมงพื้นบ้าน เป็นกลุ่ม อาชีพที่กระทรวงเกษตรฯ เล็งเห็นถึงความสำคัญและมุ่ง พัฒนาแนวทางการประกอบอาชีพอย่างรอบด้าน ไม่ว่าจะเป็น ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำ ด้านเครื่องมือ ประมง และด้านเรือที่ใช้ในการทำประมง ตลอดจน แหล่งเงินทุนและการต่อยอดผลิตภัณฑ์ประมง เพื่อเพิ่ม มูลค่าของสัตว์น้ำ สร้างความมั่นคงในอาชีพประมงพื้นบ้าน อย่างยั่งยืน

นอกจากนี้ ได้จัดตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาข้อเสนอ นโยบายการประมงและพัฒนาคุณภาพชีวิตประมงพื้นบ้าน เพื่อ หาทิศทางในการช่วยเหลือพี่น้องประมงพื้นบ้าน ซึ่งเป็นการ ทำงานร่วมกันระหว่างภาครัฐและภาคประชาชน

'ธรรมนัส'ติดตามความก้าวหน้างานเพิ่มน้ำอ่างแม่กงฯให้แล้วเสร็จใน3ปี

ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมว.เกษตรและสหกรณ์ ติดตามความก้าวหน้าโครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา ด้านการบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตรและการอุปโภค-บริโภคที่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนแม่กวงอุดมธารา ต.ลวงเหนือ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ ซึ่งกรมชลประทาน ดำเนินโครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำดังกล่าวในปี 2555 เพิ่มศักยภาพในการบริหารจัดการปริมาณน้ำใน จ.เชียงใหม่ และ จ.ลำพูน ให้เพียงพอต่อความต้องการและมีประสิทธิภาพมากขึ้น นับเป็นหนึ่งในโครงการสำคัญของรัฐบาลที่มุ่งแก้

ปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับเกษตรกรและประชาชนในพื้นที่ รวมทั้งบริเวณใกล้เคียง ให้มีน้ำอุปโภค-บริโภคในฤดูแล้ง พร้อมกับแก้ปัญหาน้ำหลากในช่วงฤดูฝน ซึ่งเป็นการช่วยเหลือประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืนตามยุทธศาสตร์ชาติ

อย่างไรก็ดี รมว.เกษตรฯ ได้เร่งรัดการก่อสร้างอุโมงค์ผันน้ำที่ล่าช้าเป็นระยะเวลานาน หากบริษัทใดไม่สามารถดำเนินการตามสัญญา ให้ยกเลิกสัญญา โดยต้องเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 3 ปี

ทั้งนี้ ลุ่มน้ำในพื้นที่ จ.เชียงใหม่ มีพื้นที่ชลประทาน 406,950 ไร่ มีแผนการเพาะปลูกฤดูแล้ง ปี 2566/67 จำนวน 224,018 ไร่ คิดเป็น 55% ของพื้นที่ชลประทาน ปริมาณน้ำต้นทุน 632.337 ล้านลูกบาศก์เมตร (ลบ.ม.) โดยมีความต้องการใช้น้ำ 407.20 ล้าน ลบ.ม.ทั้งอุปโภค-บริโภค รักษาระบบนิเวศและอื่นๆ เกษตรกรรม และอุตสาหกรรม รวมถึงมีการสำรองน้ำฤดูฝน 32.63 ล้าน ลบ.ม.



☑ **เปิดงาน.....**นายไชยา พรหมา รมช.เกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงานหัตถศิลป์ถิ่นสารคาม ขอพต์พาวเวอร์ดินแดนอีสาน สืบสาน “มหานครแห่งครึ่ง” งานประเพณีบุญเบิกฟ้าและงานกาชาดจังหวัดมหาสารคาม ประจำปี 2567 ณ อาคารชั่วคราว ตลาดประชารัฐ หน้าท่าว่าการอำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

'ไชยา'ชูสุรินทร์โมเดลส่งออกปศุสัตว์

นายไชยา พรหมา รมช.เกษตรและสหกรณ์ ร่วมประชุมหารือดำเนินการเปิดจุดรวมสินค้าปศุสัตว์เพื่อการส่งออก ที่จุดผ่านแดนถาวรช่องจอม อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์ โดยมีนายสันศักดิ์ แสนทอง รอง ผวจ.สุรินทร์ ให้การต้อนรับ ที่ศาลากลางจังหวัดสุรินทร์ สำหรับวัตถุประสงค์ในการประชุมครั้งนี้ เพื่อรับทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานเปิดจุดรวมสินค้าปศุสัตว์ด่านช่องจอม และเตรียมความพร้อมขั้วเคลื่อน "สุรินทร์โมเดล" ในวันที่ 16-18 กุมภาพันธ์ 2567 ที่จุดผ่านแดนถาวรช่องจอม อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์

นายไชยา กล่าวว่า จ.สุรินทร์

เป็นจังหวัดที่มีศักยภาพ มีความพร้อมทั้งในส่วนเกษตรกรและภาคเอกชนในการเปิดตลาดสินค้าเกษตร โดยเฉพาะสินค้าปศุสัตว์ ส่งออกสู่ต่างประเทศ เนื่องจากเป็นจังหวัดที่มีการทำปศุสัตว์มากที่สุดของประเทศไทย และสามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ รวมถึงสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรเป็นจำนวนมาก ซึ่งนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และ รมว.คลัง ได้เจรจาเปิดตลาดส่งออกสินค้าปศุสัตว์ไปยังประเทศจีน และซาอุดีอาระเบีย เพื่อเปิดตลาดส่งออกในเบื้องต้นไว้แล้ว ทั้งนี้ กรมปศุสัตว์ ต้องเตรียมมาตรการป้องกันโรคระบาดสัตว์ และสร้างสถานกักกันโรคสัตว์

ในพื้นที่สำหรับส่งออกสินค้า เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประเทศคู่ค้า ขณะเดียวกันกระทรวงเกษตรฯ และกระทรวงพาณิชย์ จะร่วมกันเจรจาผลักดันสินค้าเกษตรส่งออกไปยังต่างประเทศให้มากขึ้น เพื่อให้เกษตรกรมีรายได้ และส่งเสริมให้การทำปศุสัตว์เป็นอาชีพหลักของเกษตรกรไทย นอกจากนี้ได้เตรียมพัฒนาโรงงานวัคซีนให้ได้รับมาตรฐานสากล ให้พร้อมใช้ในประเทศ และพร้อมส่งออกไปยังประเทศเพื่อนบ้าน รวมถึงขอให้เกษตรกรลดการใช้สารเร่งเนื้อแดง เพื่อให้การส่งออกสินค้าปศุสัตว์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และลดอุปสรรคทางการค้าจากต่างประเทศต่อไป



ส่งออก : นายไชยา พรหมา รมช.เกษตรและสหกรณ์ ประชุมหารือการเปิดจุดรวมสินค้าปศุสัตว์เพื่อการส่งออก ที่จุดผ่านแดนถาวรช่องจอม อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์ พร้อมขั้วเคลื่อน "สุรินทร์โมเดล" เปิดตลาดสินค้าเกษตร โดยเฉพาะสินค้าปศุสัตว์ ส่งออกสู่ต่างประเทศ เนื่องจากเป็นจังหวัดที่มีการทำปศุสัตว์มากที่สุด



"โซยา" สั่งระดมทำฝนหลวงแก้ปัญหาฝุ่นละออง

"โซยา" สั่งระดมทำฝนหลวงต่อเนื่อง และใช้เทคนิคการลดอุณหภูมิชั้นบรรยากาศพกผัน ช่วยลดความหนาแน่นของฝุ่นและเทคนิคเลี้ยงเมฆ เพื่อดูดซับ-ระบายฝุ่นละออง

📅 13 กุมภาพันธ์ 2567 ⌚ 12:35 น. 📍 เกษตร



นายสุพิศ พิทักษ์ธรรม อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร เปิดเผยว่า จากสถานการณ์ปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ที่ยังส่งผลกระทบต่อพื้นที่ภาคเหนือและกรุงเทพฯ-ปริมณฑล โดยข้อมูลจากศูนย์สื่อสารการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ (ศกพ.) รายงานการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศ ประจำวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567 ณ เวลา 07.00 น. พบว่า บริเวณภาคเหนือ มีปริมาณฝุ่นละอองเกินค่ามาตรฐานเป็นส่วนใหญ่ ตรวจวัดได้ 26.3-75.9 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร และบริเวณกรุงเทพฯ-ปริมณฑล ตรวจวัดโดยสถานีตรวจวัดของกรมควบคุมมลพิษ ร่วมกับ กรุงเทพมหานคร มีปริมาณฝุ่นละอองเกินค่ามาตรฐานเป็นส่วนใหญ่ ตรวจวัดได้ 46.3-77.2 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร ซึ่งทั้ง 2 พื้นที่ดังกล่าว มีค่าคุณภาพอากาศ อยู่ในระดับเริ่มส่งผลกระทบต่อสุขภาพ (สีส้ม) และในภาพรวมพบว่าปริมาณฝุ่นละอองมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอีกด้วย เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังค่อนข้างแรงจากประเทศจีนปกคลุมประเทศไทยตอนบน ทำให้ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีอากาศเย็นถึงหนาว ส่วนภาคกลาง รวมทั้งกรุงเทพฯ และปริมณฑล และภาคตะวันออก มีอากาศเย็นในตอนเช้า และลมระดับล่างอยู่ในระดับกำลังอ่อน อากาศจมตัว ลักษณะดังกล่าว ส่งผลให้ฝุ่นละอองที่อยู่ในอากาศไม่สามารถลอยตัว ระบายผ่านชั้นอุณหภูมิผกผัน (inversion) ไปสู่ชั้นบรรยากาศได้ และยังมีความหนาแน่นในช่วงสัปดาห์นี้

นายสุทิศ กล่าวเพิ่มเติมว่า นาย.โซยา พรหมา รมช.เกษตรและสหกรณ์ มีความห่วงใยที่
น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าว จึงได้สั่งการและกำชับให้กรม
ฝนหลวงและการบินเกษตร ระดมกำลังปฏิบัติการฝนหลวงและปฏิบัติการตัดแปรสภาพ
อากาศอย่างต่อเนื่อง ซึ่งกรมฯ โดยหน่วยปฏิบัติการฝนหลวง จ.เชียงใหม่ นครสวรรค์
ระยอง และประจวบคีรีขันธ์ มีการติดตามสภาพอากาศและวางแผนการทำงานเป็น
ประจำวัน โดยเทคนิคที่ใช้ในภารกิจบรรเทาปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก มีจำนวน 3
เทคนิค ได้แก่ 1. การปฏิบัติการฝนหลวงในขั้นตอนการก่อแกน โดยใช้สารฝนหลวงสูตร
1 (โซเดียมคลอไรด์) ปฏิบัติการบริเวณต้นลม และโดยรอบมวลของฝุ่นบริเวณพื้นที่
กรุงเทพฯ และปริมณฑล เพื่อก่อเมฆและเพิ่มปริมาณเมฆในพื้นที่เป้าหมาย

2. การปฏิบัติการฝนหลวงในขั้นตอนการเลี้ยงให้อ้วน โดยใช้สารฝนหลวงสูตร 8
แคลเซียมออกไซด์ หรือสูตร 6 แคลเซียมคลอไรด์ ปฏิบัติการบริเวณต้นลม และโดยรอบ
มวลของฝุ่นบริเวณพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล มากที่สุด เพื่อเลี้ยงเมฆให้มีขนาดใหญ่
ขึ้นและมีแรงดูดซับฝุ่นละออง และ 3. การปฏิบัติการเทคนิคการลดอุณหภูมิ ชั้น
บรรยากาศผกผัน โดยการโปรยน้ำแข็งแห้งหรือการสเปรย์น้ำ เพื่อระบายฝุ่นละออง
บริเวณระดับ inversion (ชั้นอุณหภูมิผกผัน) หรือสูงกว่าระดับ inversion (ชั้นอุณหภูมิ
ผกผัน) เพื่อทำให้เกิดช่องระบายฝุ่นละอองขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศด้านบน

สำหรับผลปฏิบัติการด้วย 3 เทคนิคที่ผ่านมา ช่วงระหว่างวันที่ 3-12 กุมภาพันธ์ 2567 พบว่า หลังปฏิบัติการ ปริมาณฝุ่นละอองในพื้นที่ภาคเหนือ กรุงเทพฯ-ปริมณฑล มีแนวโน้มลดลง รวมถึงมีฝนตกบริเวณพื้นที่ใกล้เคียง ได้แก่ บริเวณ อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี อ.วังจันทร์ จ.ระยอง และช่วงสัปดาห์นี้จะติดตามสภาพอากาศอย่างต่อเนื่อง หากสภาพอากาศเหมาะสม และเข้าเงื่อนไขการปฏิบัติการฝนหลวงหรือการตัดแปรสภาพอากาศ จะวางแผนบินปฏิบัติการช่วยเหลือทันที อย่างไรก็ตาม กรมฯ ได้เฝ้าระวังและติดตามปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก รวมทั้งการระดมสรรพกำลัง อากาศยาน และจัดให้มีหน่วยปฏิบัติการเพื่อการตัดแปรสภาพอากาศ ตั้งแต่ช่วงปลายปี 2566 เป็นต้นมา (24 ธ.ค. 2566) เพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนทั้งในเขตกรุงเทพฯ-ปริมณฑล พื้นที่ภาคเหนือ และภาคกลาง ที่เริ่มมีผลกระทบทั่วประเทศอีกด้วย



ข่าว วิดีโอ หนังสือพิมพ์ ไทยรัฐทีวี โสฬสโตล์ กีฬา บันเทิง ดวง หอย นิยาย ชีวประวัติ MONEY MIRROR THAIRATH+ LIVE



13 ก.พ. 2567 20:08 น.

ข่าว > ทัวไทย > เศรษฐกิจท้องถิ่น | ไทยรัฐออนไลน์

เริ่มแล้วงานหุ่นฟางนกชัยนาท 67 ตื่นตาหุ้่นนกว่า 40 ตัว กับการออกร้านสินค้า OTOP

ร.ม.ช.อนุชา ชวนเที่ยวงาน "มหกรรมหุ่นฟางนกจังหวัดชัยนาท ปี 67" สืบสานงานประเพณีที่น่าเอาวัสดุที่เหลือใช้จากการทำนา มาสร้างสรรค์เป็นหุ่นฟางนกกว่า 40 ตัว จัดมาต่อเนื่อง 39 ปี ที่สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติฯ

เมื่อเร็วๆ นี้ นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานพิธีเปิดงานมหกรรมหุ่นฟางนกและของดีศรีท้องถิ่น จังหวัดชัยนาท

ครั้งที่ 39 ประจำปี 2567 และงานกาชาดจังหวัดชัยนาท โดยมี นายนที มนตรีวัต ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท ผู้บริหาร นายวุฒิพงศ์ เนียมหอม ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และจังหวัดชัยนาท เข้าร่วม ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 8 - 18 ก.พ.67 ณ เวทีกลางสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติฯ หน้าศาลากลางจังหวัดชัยนาท เพื่อสืบสานประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น สนับสนุนและส่งเสริมการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่น ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรและส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัดชัยนาท รวมทั้งกระตุ้นเศรษฐกิจให้มีเม็ดเงินไหลเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจในพื้นที่จังหวัดชัยนาทมากขึ้น





รมช.อนุชา กล่าวว่า จังหวัดชัยนาท มีพื้นที่ปลูกข้าวกว่า 8 แสนไร่ อาชีพการทำนาจึงถือเป็นอาชีพหลักของชาวชัยนาท อย่างไรก็ตาม วัสดุที่เหลือใช้จากการทำน่ายังคงมีเหลืออีกเป็นจำนวนมาก จนเกษตรกรบางรายต้องเผาทิ้ง ทำให้เกิดภาวะโลกร้อน เกิดมลภาวะและทำให้ดินเสื่อมสภาพ ต่อมาส่วนราชการและเกษตรกรได้ร่วมกันหาแนวทางแก้ไขปัญหาก็ได้ริเริ่มนำฟางข้าวที่เหลือใช้มาสร้างสรรคทำเป็นหุ่่นฟางนก ที่มีความประณีตงดงาม เป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่นของจังหวัดชัยนาท และเป็นที่มาของการจัดงานมหกรรมหุ่่นฟางนกและของดีศรีท้องถิ่น และงานกาชาดจังหวัดชัยนาทที่สืบต่อกันมาจนถึงปัจจุบัน สร้างสีสันและดึงดูดนักท่องเที่ยว ส่งผลให้เกิดการใช้จ่ายเงินหมุนเวียน นำรายได้เข้าสู่จังหวัด



“งานมหกรรมหุ่นฟางนกและของดีศรีท้องถิ่นจังหวัดชัยนาท ถือเป็นงานประเพณีที่สำคัญและมีชื่อเสียงของจังหวัดชัยนาท และยังเป็นงานประเพณีหนึ่งเดียวในโลกที่ได้มีการนำเอาฟางข้าว เศษวัสดุเหลือใช้จากทุ่งนา มาสร้างสรรค์ประดิษฐ์งานศิลปะเป็นหุ่นฟางนกยักษ์ และหุ่นฟางนกเล็ก ที่สามารถทำเป็นอาชีพและสร้างรายได้ให้ชาวชัยนาท จนมีชื่อเสียงและกลายเป็นงานประเพณีที่สืบทอดติดต่อกันมาอย่างยาวนานถึง 39 ปี ทั้งนี้ ขอฝากทุกท่านให้ช่วยกันสืบสานงานพัฒนาต่อยอด สิ่งที่ดีอยู่แล้ว ให้ดียิ่งขึ้นไปในมิติใหม่ๆ ส่งต่อให้ลูกหลาน จึงขอเชิญชวนทุกท่านเที่ยวชมงานมหกรรมหุ่นฟางนกชัยนาท ได้ตั้งแต่วันที่ 8 - 18 ก.พ.นี้” รมช.เกษตรและสหกรณ์ กล่าว



สำหรับกิจกรรมต่างๆ ภายในงาน ประกอบด้วย การจัดแสดงหุ้่นฟางนกนานาชนิด จำนวนกว่า 40 ตัว ทั้งประเภทหุ้่นฟางนกไฮเทค และหุ้่นฟางนกสวยงาม โมบายนกที่ทำมาจากวัสดุเหลือใช้ต่างๆ ประดับตกแต่งสีสันสวยงาม จัดแสดงอยู่ในภายในสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติฯ การออกร้านจำหน่ายของดีศรีท้องถิ่น จังหวัดชัยนาท สินค้าโอท็อป สินค้าเกษตร เป็นต้น.

ชงยึดทรัพย์'ศรี' 100รายการ

บ้านหรู5หลัง-โฉนดอื้อ บิกเกษตรพบตร.ปปป.

ตำรวจปปป.ชงปปง.อายัดทรัพย์สินแก๊ง
ตบทรัพย์อื้อบติกรมข้าว เฉพาะศรีสุวรรณ
มีบ้าน 5-6 หลัง รวมมูลค่ากว่า ๑๐๐ล้านบาท

● 'ศรี'

□ ต่อจากหน้า 1

15 ล้าน โฉนดที่ดิน-กรูท-พระเครื่อง-
งาช้าง-เขาสัตว์-เฟอร์นิเจอร์หรู อีกกว่า
100 รายการ เรียกสอบ 2 ชม.กระทรวง
เกษตรฯ ล่าสุดพบผู้ต้องหาโยงถึงผู้เสียหาย
แล้ว 11 วง จ่ายเงินแล้ว 4-5 วง เร่ง
สอบสวนขยายผลคดีเอาผิดผู้เกี่ยวข้องเพิ่ม
เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 12 ก.พ. ผู้สื่อ
ข่าวรายงานความคืบหน้าคดีตบทรัพย์
อื้อบติกรมการข้าว และกรมฝนหลวง ใน
โครงการต่างๆ ว่า ที่กองบังคับการป้องกัน
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง
พล.ต.ต.ประสงค์ เจริญพันธ์ ผบก.ปปป.
ได้เรียกประชุมชุดพนักงานสอบสวนวง
เล็ก เพื่อพูดคุยถึงแนวทางการสืบสวน
ขยายผล รวมถึงการสอบทรัพย์สิน เพื่อ
เตรียมเสนอ ปปป. อายัดทรัพย์สินของกลุ่ม
ผู้ต้องหา ตามความผิดมูลฐานการฟอกเงิน
หลังจากตรวจสอบเส้นทางการเงินแล้วพบว่า
ทรัพย์สินหลายรายการได้มาอย่างไม่ถูก
ต้อง โดยเฉพาะของ นายศรีสุวรรณ จรรยา
ที่พบว่า มีทรัพย์สินทั้ง บ้าน 5-6 หลัง

มูลค่ารวมไม่ต่ำกว่า 15 ล้านบาท โฉนด
ที่ดิน และของสะสม เช่น กรูท พระเครื่อง
งาช้าง เขาสัตว์ และเฟอร์นิเจอร์ ที่มีมูลค่า
นับ 100 รายการ

รายงานข่าวระบุว่า วันเดียวกัน พนักงาน
สอบสวนยังได้เรียกเจ้าหน้าที่สำนักงานยก
รัฐมนตรีหลายคน มาให้ข้อมูลเพิ่มเติม
โดยเฉพาะเกี่ยวกับเอกสารเรื่องของ
หนังสือคำสั่งต่างๆ รวมถึงยังได้นัดหมาย
ข้าราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
2 คน ที่นายอัจฉริยะ เรื่องรัตนพงศ์
ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรม
นำข้อมูลมาอบให้ว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับ
การนำข้อมูลไปให้กับกลุ่มผู้ต้องหา
มาสอบถามด้วย แต่จะเป็นการพูดคุยกันเพื่อ
ขอข้อมูลก่อน ยังไม่ใช้การสอบปากคำ

ส่วนการขยายผลไปยังผู้เสียหายวงอื่นๆ
พบว่า ขณะนี้มีกลุ่มผู้ต้องหาที่เกี่ยวข้อง
กับผู้เสียหายทั้งหมด 11 วง และมีที่จ่าย
เงินไปสำเร็จแล้ว 4-5 วง โดยต้องรอความ
ชัดเจนว่าผู้เสียหายจะประสงค์แจ้งความ
หรือไม่ด้วย ซึ่งตำรวจอยู่ระหว่างการ
ประสานมาให้ข้อมูล ส่วนผู้เสียหายใน
วันที่ 2 ขณะนี้ได้สั่งให้พนักงานสอบสวน

ไปสอบคำให้การพยายามเพิ่มเติมแล้ว

ค้านพล.ต.ต.จรูญเกียรติ ปานแก้ว รอง
ผบ.ช.ก. กล่าวถึงความคืบหน้าทางคดี ขณะ
นี้กำลังเร่งทำสำนวนกลุ่มผู้เสียหายวงแรก
เพื่อให้ยื่นแผนประทุษกรรม ก่อนขยายไป
ยังวงอื่นๆ ที่น่าจะมียกกว่า 10 กลุ่ม ส่วนใน
วันที่ 2 อยู่ระหว่างการสอบปากคำพยาน
และยังมีผู้ประสงค์จะเข้ามาให้ข้อมูลเพิ่ม
เติมอีกด้วย ส่วนการออกหมายเรียกคน
ใกล้ชิดของนายศรีสุวรรณ ให้มารับทราบ
ข้อกล่าวหา นั้น มีการติดต่อมายืนยันแล้ว
ว่าจะมาตามกำหนดนัดหมายคือวันที่ 15
ก.พ.นี้

ส่วนนายวีระ สมความคิด นักเคลื่อนไหว
ทางการเมือง ที่ระบุว่าไม่มีข้อมูลเกี่ยวข้อง
กับการตบทรัพย์ นายเสกสกล อัตตาวงศ์
หรือ แรมโบ๊ อีสาน อดีตที่ปรึกษานายก
รัฐมนตรี ก็น่าจะเดินทางมาให้ข้อมูลในวัน
อังคารที่ 20 ก.พ.นี้เช่นกัน

วันเดียวกัน นายโอวาท ยิ่งลาภ
ผู้อำนวยการกองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว
กรมการข้าว ได้เข้าพบ พล.ต.ต.จรูญเกียรติ
รองผบ.ช.ก. เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับขบวนการ
ตบทรัพย์อื้อบติกรมการข้าว

นายโอวาทเปิดเผยว่า นายเอนเอกสารเพื่อ
ชี้แจงกับพนักงานสอบสวน ตามหลักฐานเป็น
เอกสารแชตไลน์ คนยืนยันว่าไม่ได้
เกี่ยวข้องขบวนการของนายศรีสุวรรณ
ใดๆ ทั้งสิ้น และยืนยันว่าไม่ได้นำข้อมูล
ไปให้แก๊งตบทรัพย์แต่อย่างใด

ส่วนที่ตน ไปรู้จักกับนายเอกลักษณ์ วารี
ชล หนึ่งในกลุ่มผู้ต้องหา เพราะเคยเรียนที่
สถาบันเดียวกันมาก่อน แต่ไม่ใช่รุ่น
เดียวกัน โดยมีหลักฐานการพูดคุยส่วนตัว
กับนายเอกลักษณ์ที่มอบให้ตำรวจไปแล้ว
เป็นการพูดคุยเรื่องส่วนตัว ไม่ใช่ข้อมูล
ของกระทรวงเกษตรฯ แม้กระทั่งวันที่
จับกุมนายศรีสุวรรณ ตนยังถามนาย
เอกลักษณ์ว่าเกี่ยวข้องหรือไม่ ซึ่งนาย
เอกลักษณ์ยืนยันว่าไม่เกี่ยวข้อง ตนยังเตือน
ไปว่าอย่าเข้าไปยุ่ง และห้ามนำชื่อตนไป
แอบอ้างด้วย

นายโหวทกล่าวถึงกรณีที่ถูกกล่าวหา จะมีการฟ้องกลับหรือไม่ว่า คงต้องขอดู ก่อน หากมีการนำข้อความที่เป็นเรื่อง ผิดกฎหมาย และทำให้ตนเสียหาย ก็ จะหารือกับนักกฎหมายอีกครั้ง เพราะส่วนตัว ก็ไม่อยากจะปัญหาเกี่ยวกับใคร

หลังถูกพาดพิงทำให้ตนรู้สึกกังวลมาก แต่ขณะนั้นยังติดอบรมอยู่ที่ต่างประเทศ เมื่อกลับมาแล้วจึงรีบเข้ามาขังแฉงทันที หลัง จากนี้ก็ต้องระมัดระวังในการทำงานมากขึ้น เพราะไม่รู้เบื้องหลังว่าใครทำอะไรบ้าง ส่วนตัวแล้วอาจรู้จักกันจริง แต่ไม่ได้รู้จัก การทำงานของเขา

ปปง.เช็กทรัพย์สิน ก๊วนพีศรี-พวก แยมยัดให้เกลี้ยง

จนท.เขตราชการที่ 11 ไร้ให้ข้อมูลแจ้ง-เลขฯ

“ปปง.” ขานรับ ปปป. ไล่เช็กยิบทรัพย์สินก๊วน
พีศรี-พวก ตบทรัพย์อธิบดี

◆อ่านต่อหน้า 14

ก๊วนพีศรี □ **ต่อจากหน้า 1**
กรมการข้าว แยม รั้หมดแล้วมีอะไรบ้าง จ้อ
ยัดให้เกลี้ยง เผย 4 เจ้าหน้าที่เขตตรวจ
ราชการที่ 11 สำนักนายกรัฐมนตรี ไร้ให้
ข้อมูล ปม อำนาจ-คำสั่งแต่งตั้งของ
แจ้ง ดอกจิกกับเลขฯเป็นเจ้าหน้าที่หรือไม่
ตำรวจกองบังคับการป้องกันปราบ
ปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
(ปปป.) ตรวจสอบเส้นทางการเงินนายศรี
สุวรรณ จรรยา นักร้องเรียนชื่อดัง นาย
ยศวริศ ชูกล่อม หรือแจ้ง ดอกจิก สมาชิก
พรรครวมไทยสร้างชาติ (รทสช.) น.ส.พิม
ณัญญา จิระพุทธิภาคย์ หรือการ์ตูน หรือตูน
เลขฯนายแจ้ง และนายเอกสิทธิ์ วาริชล
หรือเอก ปากน้ำ กุณชื้อจอมวางแผน ก๊วน
ตบทรัพย์นายณัฐกิตติ์ ของทิพย์ อธิบดี
กรมการข้าว พบว่าทรัพย์สินของนายศรี
สุวรรณมีบ้าน 5-6 หลัง มุกค่าไม่ต่ำกว่า
15 ล้านบาท โฉนดที่ดิน พระเครื่อง ของ
สะสม เช่น งาช้าง เขาสัตว์ เฟอร์นิเจอร์
ครุฑและอื่น ๆ กว่า 100 รายการ จึงเตรียม

เสนอเรื่องให้สำนักงานป้องกันและปราบ
ปรามการฟอกเงิน (ปปง.) आयัดทรัพย์สิน
ของกลุ่มผู้ต้องหาทั้งหมด นอกจากนี้ออก
หมายเรียกให้ภรรยา นายศรีสุวรรณ ที่มี
ส่วนเกี่ยวข้องกับทรัพย์สินขอหาด้วยในวัน
ที่ 15 ก.พ.นี้ ตามที่เสนอข่าวให้ทราบนั้น
ความกับหน้าต่อมาวันที่ 13 ก.พ.
ที่กองบังคับการป้องกันปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ พล.ต.ต.
ประสงค์ เจริญพันธ์ ผบ.ปปป. ประชุม
ร่วมกับคณะพนักงานสืบสวนสอบสวน
ชุดทำคดีตบทรัพย์อธิบดีกรมการข้าว โดย
มีเจ้าหน้าที่ของ ป.ป.ช. เดินทางเข้ามา
ร่วมให้ข้อมูลทางคดี คาดว่าเป็นประเด็น
กรณีอำนาจหน้าที่ของผู้ต้องหา

ด้าน พล.ต.ต.จรูญเกียรติ ปานแก้ว
รอง ผบ.ช.ก. เปิดเผยว่า วันนี้จะมีเจ้าหน้าที่
เขตตรวจราชการที่ 11 สำนักนายกรัฐมนตรี
เดินทางเข้ามาให้ปากคำกับพนักงาน
สอบสวนหลายคน ในประเด็นเรื่องของ
เอกสารคำสั่งแต่งตั้ง การปฏิบัติหน้าที่ต่าง ๆ

ส่วนจะสอบปากคำเจ้าสำนวน หรือเป็นการ
ซักถามข้อมูลนั้น เป็นดุลพินิจของพนักงาน
สอบสวน จากนั้นวันที่ 14 ก.พ. ได้ประสาน
กับ ปปป. เพื่อหารือร่วมกันในประเด็นอายัด
ทรัพย์สินของกลุ่มผู้ต้องหา โดยเฉพาะนาย
ศรีสุวรรณ จรรยา ที่ผ่านมาตำรวจประสาน
งานร่วมกับ ปปป. มาตลอด ขณะนี้ ปปป.
มีข้อมูลเรื่องทรัพย์สินของกลุ่มผู้
ต้องหา โดยคาดว่าจะมีความชัดเจน หลัง
การหารือกันในวันที่ 14 ก.พ. นี้ว่าจะดำเนิน
การอายัดทรัพย์สินของผู้ต้องหาเลยหรือไม่
อย่างไร ส่วนข้าราชการกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์อีก 1 ราย ที่เข้ามาให้ข้อมูล
ตำรวจไม่ได้นัดหมาย แต่ก่อนหน้านี้ทราบ
ว่าประสานจะเข้ามาพบ หลังจากนาย
โอวาท ยิ่งลาภ ผอ.กองพัฒนาผลิตภัณฑ์
ข้าว เดินทางเข้ามาให้ข้อมูลไปแล้ว

ส่วน พ.ต.อ.เอนก เตาสภาพ รอง
ผบ.ก.ป. กล่าวว่า ได้เชิญเจ้าหน้าที่เขต
ตรวจราชการที่ 11 สำนักนายกรัฐมนตรี มา
ให้ข้อมูลอีก 4 คน แต่วันนี้ติดต่อเข้าพบ
พนักงานสอบสวน 2 คน อีก 2 คนขอเลื่อน
ไปปลายเดือนนี้และต้นเดือน มี.ค. ส่วน
ประเด็นการสอบสวนจะสอบสวนเรื่อง
ขอบเขตอำนาจหน้าที่ คำสั่งต่าง ๆ และ
อีกหลายประเด็น ขณะที่ในส่วนประเด็น
การสืบทรัพย์สินของกลุ่มผู้ต้องหาทั้ง 4 คน
เบื้องต้นมีการมอบหมายให้ชุดสืบสวน เร่ง
ตรวจสอบที่มาที่ไปของทรัพย์สินทุก
รายการอย่างละเอียด.

ปปง.เช็กทรัพย์สินก๊วนพีศรี-พวก

ความคืบหน้าก๊วนนักเรียนดบทรัพย์ วันที่ 13 ก.พ. ที่กองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ พล.ต.ต.ประสงค์ เจริญพันธ์ ผบก.ปปป. ประชุมร่วมกับคณะพนักงานสืบสวนสอบสวน ชุดทำคดีดบทรัพย์อธิบดีกรมการข้าว โดยมีเจ้าหน้าที่ของ ป.ป.ช. เดินทางเข้าร่วมให้ข้อมูลทางคดี คาดว่าเป็นประเด็นกรณีอำนาจหน้าที่ของผู้ต้องหา

ด้าน พล.ต.ต.จรรยาเกียรติ ปานแก้ว รอง ผบช.ก. เปิดเผยว่า มีเจ้าหน้าที่เขตตรวจราชการที่ 11 สำนักนายกรัฐมนตรี เดินทางเข้ามาให้ปากคำกับพนักงานสอบสวนหลายคน ในประเด็นเรื่องของเอกสารคำสั่งแต่งตั้ง การปฏิบัติหน้าที่ต่าง ๆ ส่วนจะสอบปากคำเข้าสำนวน หรือเป็นการซักถามข้อมูลนั้น เป็นดุลพินิจของพนักงานสอบสวน จากนั้นวันที่ 14 ก.พ. ได้ประสานกับ ปปง. เพื่อหารือร่วมกันในประเด็นอายัดทรัพย์สินของกลุ่มผู้ต้องหา โดยเฉพาะนายศรีสุวรรณ จรรยา ที่ผ่านมามีการตรวจสอบประสานงานร่วมกับ ปปง. มาตลอด ขณะนี้ ปปง. มีข้อมูลเรื่องของทรัพย์สินของกลุ่มผู้ต้องหา โดยคาดว่าจะมีความชัดเจน หลังการหารือกันในวันที่ 14 ก.พ. ว่าจะดำเนินการอายัดทรัพย์สินของผู้ต้องหาเลยหรือไม่อย่างไร ส่วนข้าราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์อีก 1 ราย ที่เข้ามาให้ข้อมูล ดำรงไม่ได้ันัดหมาย แต่ก่อนหน้านี้ทราบว่าประสานจะเข้ามาพบ หลังจากนายโอวาท ยิ่งลาภ ผอ.กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว เดินทางเข้ามาให้ข้อมูลไปแล้ว

ส่วน พ.ต.อ.เอนก เตาสภาพ รอง ผบก.ป. กล่าวว่า ได้เชิญเจ้าหน้าที่เขตตรวจราชการที่ 11 สำนักนายกรัฐมนตรี มาให้ข้อมูลอีก 4 คน แต่วันนี้ติดต่อเข้าพบพนักงานสอบสวน 2 คน อีก 2 คนขอเลื่อนไปปลายเดือนนี้และต้นเดือน มี.ค. ส่วนประเด็นการสอบสวนจะสอบสวนเรื่องขอบเขตอำนาจหน้าที่ คำสั่งต่าง ๆ และอีกหลายประเด็น ขณะที่ในส่วนของประเด็นการสืบทรัพย์ของกลุ่มผู้ต้องหาทั้ง 4 คน เบื้องต้นมีการมอบหมายให้ชุดสืบสวน เร่งตรวจสอบที่มาที่ไปของทรัพย์สินทุกรายการอย่างละเอียด.

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์คว้ารางวัลด้านการเงิน

นางสาวอัญมณี ภิรตสุทธิ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กล่าวว่า กรมบัญชีกลางได้จัดให้มีการมอบรางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง มีเจตจำนงเพื่อส่งเสริมการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลัง ในภาพรวมของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ โดยยกย่องเชิดชูหน่วยงานที่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และมีความโปร่งใส ในการปฏิบัติงาน รวมทั้งเป็นขวัญกำลังใจให้กับหน่วยงานที่มีการบริหารจัดการภายใน(ด้านการเงินการคลัง) ให้ได้รับการยกย่องและเป็นที่ยอมรับ เพราะการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังเป็นองค์ประกอบสำคัญที่ส่งเสริมให้หน่วยงานสามารถปฏิบัติงานในภารกิจหลักได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นหนึ่งในหน่วยงานที่ได้รับรางวัลอันทรงเกียรตินี้ โดยกรมสามารถคว้ารางวัลมาได้

ประกอบด้วย 1. รางวัลประกาศเกียรติคุณด้านปลอดความรับผิดชอบทางละเมิด ระดับดีเด่น 2. รางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศรายด้าน (ด้านปลอดความรับผิดชอบทางละเมิด) 3. รางวัลประกาศเกียรติคุณส่งเสริมความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง ระดับต้น

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ขอขอบคุณกรมบัญชีกลางที่ได้จัดให้มีการมอบรางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง ทำให้เกิดการพัฒนาระบบงานบริหารการเงินการคลังภาครัฐให้มีประสิทธิภาพ ซึ่งจากรางวัลที่ได้รับดังกล่าว แสดงถึงความมุ่งมั่นตั้งใจของผู้บริหารและบุคลากรผู้ปฏิบัติงานของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ทุกระดับที่มีส่วนร่วมในการผลักดันให้กรมตรวจบัญชีสหกรณ์เป็นองค์กรดีเด่นในการพัฒนาระบบบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง แสดงให้เห็นถึง

การปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ มีความถูกต้อง โปร่งใส รวมทั้งยังเป็นการสร้างแรงผลักดันให้บุคลากรดำเนินการกิจให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง มีความมุ่งมั่น ซื่อสัตย์ สุจริต และเป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงานที่ดี จึงนับเป็นรางวัลอันทรงคุณค่าที่สร้างความภาคภูมิใจ รวมถึงเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่องค์กรและบุคลากรทุกคน.



ส่งช่วยชวาลดค่าไฟปีนี้ มีดีจิทัลสก.โต4%

กรุงเทพฯ ● นายกษัย รัชชประภพ บอร์ดดีจิทัล 15 ก.พ. คุยกับนักข่าว ชวาลดค่าไฟปีนี้ มีดีจิทัลสก.โต4%

ที่ทำเนียบรัฐบาล เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวถึงกรณีมีข่าวว่าจะนำข้อเสนอแนะของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ปป.ช.) เพื่อป้องกันการทุจริตการดำเนินนโยบายดีจิทัลวอลเล็ตหรือในที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ยัง ในวันที่ 15 ก.พ.จะมีการประชุมคณะกรรมการนโยบายโครงการเติมเงิน 10,000 บาท ผ่านดีจิทัลวอลเล็ต จะมีการพูดคุยกัน และไม่ทราบกรณีที่มีข่าวว่ารัฐบาลได้ยกย่องพระราชมณูญัติกัญเงินเสร็จเรียบร้อยแล้ว ทั้งหมดจะคุยกันในวันที่ 15 ก.พ.

เมื่อถามว่า หลังการประชุมพอจะบอกได้หรือไม่ว่าจะมีข่าวดีหรือมีความคืบหน้าในเรื่องนี้อย่างไร นายกษัย กล่าวว่า ไม่แน่ใจว่าข่าวดีคืออะไร แต่มีความคืบหน้าให้แน่นอนซึ่งต้องประชุมก่อน จึงไม่อยากจะบอก เพราะเดี๋ยวถ้าบอกไปว่าจะมีข่าวดีเกิดขึ้น คนที่เห็นต่างเขาก็อาจจะอยากพูดอะไรอีกใช้ไหม มีอะไรก็อยากให้พูดในวันนั้น พูดตรงไปตรงมา เราฝ่ายจัดการคือรัฐบาล จะได้นำข้อคิดไปทำงานให้มันถูกต้อง

นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า ข้อเสนอของ ปป.ช. เป็นข้อพึงสังวร เป็นข้อห่วงใยเหมือนกับที่หลายฝ่ายมีความคิดเห็นแตกต่างออกมา ซึ่งวันนี้รัฐ

บาลรับฟังความเห็นมาทุกแบบ ทั้งหนุนเต็มที่อยากให้ทำเร็ว และให้ระมัดระวัง

อ่านต่อหน้า 16

ส่งช่วยชวาล

อย่างไรก็ตาม โครงการนี้ไม่ใช่โครงการแจกเงิน จึงไม่จำเป็นต้องเลือกว่าจะต้องเอาเฉพาะผู้เปราะบางหรือไม่ เพราะโครงการนี้เป็นโครงการกระตุ้นสิทธิที่ต้องการให้ประชาชนมีส่วนร่วม ประชาชนคนไทยทุกคนต้องมีส่วนร่วมกับการกระตุ้นครั้งนี้

"ความต้องการของเราคือการกระตุ้นครั้งใหญ่ เพื่อให้เกิดการพลิกเศรษฐกิจ แต่การยึดออกไปเรื่อยๆ วันนี้ไม่จบ พรุ่งนี้ไม่จบ ปีนี้ไม่จบ ปีหน้าต่อๆ ไปก็ต้องดูว่าเป็นยาที่ใช้ได้กับสถานการณ์นั้นๆ หรือไม่ อยากให้ถามตัวเองวันนี้เราซื้ออะไรบ้าง หรือซื้ออะไรน้อยลง หากซื้อน้อยเพราะเรามีกำลังซื้อที่น้อยลงเราก็ต้องดูแลจัดการตัวเองมากขึ้น ถ้าเศรษฐกิจยังซึมแบบนี้ ไม่มีอะไรกระตุ้น ก็เหมือนอย่างที่ผมบอก มันจะลามไปเรื่องอื่นตอนนี้ลามไปที่วิกฤตการเงินเริ่มก่อตัว ผมคิดว่าทำใจกว้างๆ ถ้าดูให้ครบถ้วนการใช้ดุลพินิจตัดสินใจต่างๆ จะใกล้เคียงกับชีวิตจริงของประชาชนมากขึ้น" นายภูมิธรรมระบุ

นายชัย วัชรงค์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุม ครม. ว่า นายกษัย สั่งการภายหลังลงพื้นที่ จ.สระบุรี เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยทราบปัญหาการสูบน้ำในการช่วยเหลือการทำนาปรัง ระบบชลประทาน ซึ่งมีค่าไฟฟ้าสูบน้ำเข้าที่นาแพงมาก ประมาณไร่ละ 500 บาท จึงขอให้กระทรวงมหาดไทย กระทรวงพลังงาน และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ไปบูรณาการการทำงานร่วมกัน ที่จะพัฒนาโครงการสูบน้ำด้วยระบบพลังงานแสงอาทิตย์ จะได้ประหยัดต้นทุนให้กับเกษตรกร แต่ระหว่างที่โครงการยังไม่เสร็จ ขอให้กระทรวงพลังงานไปพิจารณาปรับลดค่าไฟฟ้าเป็นกรณีพิเศษให้กับชวาลด้วย

วันเดียวกัน นายธนวรรธน์ พลวิชัย ประธานที่ปรึกษาศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและ

ธุรกิจ และอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิดเผยว่า จากผลสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค จะพบว่าประชาชนเริ่มมองอนาคตว่าเศรษฐกิจไทยจะค่อยๆ ปรับตัวดีขึ้นได้จากการท่องเที่ยวในประเทศที่เริ่มฟื้นตัวดีขึ้น ตลอดจนภาคการส่งออกที่ยังขยายตัวได้ต่อเนื่อง และสินค้าเกษตรที่มีราคาดีขึ้น ดังนั้นเมื่อรวมกับปัจจัยที่คาดว่าจะเริ่มใช้งบประมาณรายจ่ายปี 2567 ได้ในช่วงไตรมาส 2 ปีนี้ จึงทำให้เชื่อว่าความเชื่อมั่นผู้บริโภคจะค่อยๆ ฟื้นตัวขึ้นในช่วงครึ่งปีหลัง และเศรษฐกิจไทยน่าจะเห็นการเติบโตที่ชัดเจนในช่วงไตรมาส 4 ปีนี้ อย่างไรก็ตาม ในช่วงครึ่งแรกของปี 67 ภาคการท่องเที่ยวจะยังคงเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญต่อการขยายตัวของเศรษฐกิจไทย

ทั้งนี้ ประเมินภาพรวมเศรษฐกิจไทยปีนี้ จะเติบโตได้ราว 3.0-3.5% แต่หากรัฐบาลสามารถดำเนินโครงการแจกเงิน 10,000 บาทผ่านดีจิทัลวอลเล็ตได้เป็นรูปธรรม จะมีส่วนช่วยให้เศรษฐกิจไทยปีนี้ มีโอกาสเติบโตได้ใกล้เคียงกับ 4% มากขึ้น โดยเศรษฐกิจไทยปีนี้จะมีความแข็งแกร่งมาจาก 4 ประสาน คือ การท่องเที่ยว การส่งออก ราคาสินค้าเกษตรและงบประมาณรายจ่าย ดังนั้นเศรษฐกิจน่าจะค่อยๆ ฟื้นตัวต่อเนื่อง คาดว่าจะเห็นการฟื้นตัวที่ชัดเจนในไตรมาส 4 ความสำคัญอยู่ที่การขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล ซึ่ง 15 ก.พ.นี้ น่าจะชัดเจนว่ารัฐบาลจะขับเคลื่อนนโยบายดีจิทัลวอลเล็ตไปทางไหน และอย่างไร รวมทั้งข้อมูลจากสภาพัฒน์ที่จะออกมาวันที่ 19 ก.พ.นี้ ซึ่ง ม.หอการค้าฯ เชื่อว่าปี 66 เศรษฐกิจไทยจะยังได้มากกว่า 2%

"เศรษฐกิจไทยปีนี้ หากไม่มีดีจิทัลวอลเล็ตก็ยังคงเติบโตได้ ซึ่งมาจากทั้งการส่งเสริมการท่องเที่ยว การส่งออก พืชผลเกษตรที่ราคาดี เราคาดว่าปีนี้น่าจะทำได้มากกว่า 3% เป็นระยะปลอดภัย ไม่มีปัญหาอะไร ยังเติบโตได้ดี แต่อยู่ที่ว่าเราพอใจการเติบโตในระดับนี้หรือไม่ ถ้าอยากจะได้ให้ได้มากกว่า 4% หนึ่งในนั้นที่จะช่วยให้เศรษฐกิจโตเร็วขึ้น คือการเติมดีจิทัลวอลเล็ตเข้าไป ซึ่งจะช่วยกระตุ้นให้เศรษฐกิจโตเร็วขึ้นได้" นายธนวรรธน์ระบุ.

มกอช. ชูระบบแจ้งเตือนความปลอดภัยอาหารของไทย (THRASFF) มุ่งเตือนภัยผู้บริโภค ยกกระดับความปลอดภัยอาหาร

สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) แนะนำระบบแจ้งเตือนความปลอดภัยอาหารและอาหารสัตว์ของไทย เป็นแหล่งรวมข้อมูลการตรวจพบอาหารที่ไม่ปลอดภัย ทั้งนำเข้าและส่งออก มุ่งเน้นเตือนภัยผู้บริโภค พร้อมกับนำข้อมูลไปจัดทำนโยบายภาครัฐ เพื่อยกระดับความปลอดภัยอาหารในประเทศ แก้ไขปัญหาการส่งออกสินค้าเกษตรและอาหาร

นายพิศาล พงศาพิชณ์ เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) เปิดเผยว่า ระบบแจ้งเตือนความปลอดภัยอาหารและอาหารสัตว์ของไทย (Thailand Rapid Alert System for Food and Feed:



ในฐานะเครื่องมือในการสื่อสาร

ความเสี่ยงระหว่างหน่วยงานภาครัฐด้วยกัน และระหว่างภาครัฐกับผู้บริโภค โดยบุคคลทั่วไปสามารถเข้าชมเว็บไซต์เพื่อเรียกดูข้อมูลสินค้าเกษตรและอาหารที่แต่ละหน่วยงานตรวจพบว่ามีความปลอดภัย ซึ่งจะเป็นการสร้างความตระหนักรู้ด้านความปลอดภัยอาหารแก่ผู้บริโภค อีกทั้งเพิ่มความระมัดระวังในการเลือกบริโภคอาหารที่ไม่ปลอดภัย หลีกเลี่ยงอาหารที่มีความเสี่ยง โดยสามารถเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ได้ที่ <http://www.thrasff.net/>

เลขาธิการ มกอช. เพิ่มเติมอีกว่า หากทุก

เลขที่แจ้งเตือน	วันที่แจ้งเตือน	รายละเอียด	สถานะ
MY-20240207-00129	07.02.2024	Emergency (1.15 per 31st Jan 2024) - Food Safety Inspection Service, USA	ปิด
MY-20240207-00128	07.02.2024	Canada (01.02.2024) - Canada - Food Inspection Agency, Canada	ปิด
TH-20240111-00126	11.01.2024	Alert (01.01.2024) - Food Safety and Inspection Service, USA	ปิด
TH-20240111-00125	11.01.2024	Alert (01.01.2024) - Food Safety and Inspection Service, USA	ปิด
TH-20240111-00122	11.01.2024	Emergency (01.01.2024) - Food Safety and Inspection Service, USA	ปิด

THRASFF) เป็นระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลสำหรับหน่วยงานภาครัฐ เมื่อมีการตรวจพบสินค้าเกษตรและอาหารที่มีความไม่ปลอดภัย เช่น พบสารเคมีทางการเกษตรตกค้างเกินค่ามาตรฐาน ครอบคลุมไปถึงสินค้านำเข้า สินค้าที่วางจำหน่ายในตลาด สินค้าตรวจก่อนส่งออก และสินค้าส่งออกที่ได้รับแจ้งเตือนจากประเทศปลายทาง โดย มกอช. เป็นผู้ก่อตั้งและดูแลระบบ อ้างอิงจากระบบแจ้งเตือนความปลอดภัยอาหารของสหภาพยุโรป (Rapid Alert System for Food and Feed: RASFF) และระบบแจ้งเตือนความปลอดภัยอาหารของอาเซียน (ARASFF) ปัจจุบันมีหน่วยงานภาครัฐที่เป็นเครือข่ายระบบ THRASFF จำนวน 7 หน่วยงาน ได้แก่

กรมวิชาการเกษตร กรมปศุสัตว์ กรมประมง กรมการข้าว สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และ มกอช.

เลขาธิการ มกอช. ได้กล่าวเน้นย้ำถึงประโยชน์ของระบบ THRASFF

หน่วยงานนำเข้าข้อมูลอย่างครอบคลุมและสม่ำเสมอ จะเป็นการบูรณาการข้อมูลสถิติด้านความปลอดภัยอาหารในภาพรวมของไทย ทำให้ไทยมีฐานข้อมูลปัญหา

ความปลอดภัยอาหารที่พบ ทั้งในสินค้านำเข้า ส่งออก และวางจำหน่ายในตลาด ว่าสินค้าชนิดใดมีการตรวจพบการปนเปื้อนได้บ่อย และตรวจพบสารอันตรายประเภทใดบ้าง ซึ่งล้วนเป็นข้อมูลสำคัญในการจัดทำนโยบาย

การควบคุมความปลอดภัยอาหาร เพื่อยกระดับความปลอดภัยอาหารภายในประเทศ ตลอดจนป้องกันและแก้ไขปัญหาการพบสารตกค้างในสินค้าเกษตรและอาหารที่ส่งออกไปต่างประเทศอีกด้วย

“มกอช. ในฐานะผู้ก่อตั้งและดูแลระบบ THRASFF ของไทยและระบบ ARASFF ของอาเซียน ได้มี

การผลักดันให้หน่วยงานเครือข่ายของไทยนำเข้าข้อมูลอย่างครอบคลุมและสม่ำเสมอยิ่งขึ้น เพื่อเตรียมรองรับนโยบายภายใต้กรอบความตกลงด้านความปลอดภัยอาหารของอาเซียน (AFSRA) เนื่องจากอาเซียนมีแนวโน้มจะผลักดันให้การแจ้งเตือนด้านความปลอดภัยอาหารในระบบ ARASFF เป็นภาคบังคับในอนาคต” เลขาธิการ มกอช. กล่าว



กรมการข้าว

ได้รับความสนใจจากสังคมในทันทีหลัง
เกิดกรณีกระชากหน้ากาขวางแผนจับนักเรียน
คนดังและเครือข่ายรีดเงิน ๑ ล้านบาท จากอธิบดี
กรมการข้าว หน่วยงานระดับกรมสังกัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ แลกกับการไม่ร้องเรียน
ตรวจสอบการใช้งบประมาณโครงการของกรม
ผู้สนใจศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับกรมการข้าวเพิ่มเติม
ได้ที่เว็บไซต์ [ricethailand.go.th](https://www.ricethailand.go.th)

<https://www.ricethailand.go.th>



เกี่ยวกับหน่วยงาน นำเสนอประวัติความเป็นมา โครงสร้าง อำนาจหน้าที่ ผู้บริหาร ระดับสูงและงบประมาณรายจ่ายประจำปีของ กรมการข้าว บริการประชาชน รวบรวมคลัง ความรู้เรื่องข้าว พันธุ์ข้าวและช่องทางร้องเรียน การทุจริต นอกจากนี้ หน้าหลัก ยังนำเสนอ ข่าวประชาสัมพันธ์และภารกิจผู้บริหาร...

อตก.ลุยแคมเปญ'ส่งรัก วาเลนไทน์'
ดึงดีมานด์กระตุ้นรายได้ให้ถึงเกษตรกร
> 10



อตก.ลุยแคมเปญ'ส่งรัก วาเลนไทน์' ดึงดีมานด์กระตุ้นรายได้ให้ถึงเกษตรกร

องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.)

TOP 10 ตลาดที่ดีที่สุดในโลก

เทศกาลวาเลนไทน์

อ.ต.ก. ส่งสูง ส่งใจ ส่งรักวาเลนไทน์
ระหว่าง วันที่ 13-18 ก.พ.2567

ศูนย์แสดงสินค้า ผลิตภัณฑ์เกษตรคุณภาพสูง (Thailand Best Agricultural Showroom) พลาโยธิน

จำหน่ายสินค้า คุณภาพพรีเมียม ไม้ดอก ไม้ประดับ ไม้มงคล นานาพรรณ

ศักยภาพ อ.ต.ก.
ผู้มาใช้บริการ :เฉลี่ย 5,000 คน/วัน
:เฉลี่ย 1,825,000 คน/ปี

ทิศทางการค้าเงินงาน อ.ต.ก. ปี 2567 เป้าหมายขยายตลาดต่างประเทศ 3 ตลาดหลัก

- 01 **ซาอุดีอาระเบีย** (แถบตะวันออกกลาง)
- 02 **จีน**
- 03 **ญี่ปุ่น**

กรุงเทพธุรกิจ ● “ตลาด อ.ต.ก.” ซึ่งเป็นที่รู้จักกันดี มีผู้บริหารคือ องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) ซึ่งได้สร้างความมั่นใจให้กับผู้ใช้บริการ ทั้งด้านคุณภาพสินค้าพรีเมียม สด สะอาด ปลอดภัย รสชาติดี ไป-มาสะดวก ไม่มีที่ไหนหาซื้อได้ที่นี้ ทำให้เป็นตลาดที่ได้รับการมาเยือนอีกครั้ง ติด TOP10 ตลาดที่ดีที่สุดในโลก

ที่มา : อตก., กรุงเทพธุรกิจ รวบรวม กราฟที่ กรุงเทพธุรกิจ 14/2/2567

กรุงเทพธุรกิจ

Krungthep Turakij
Circulation: 150,000
Ad Rate: 1,250

Section: First Section/ECONOMIC Scenes

วันที่: พุธ 14 กุมภาพันธ์ 2567

ปีที่: 37

ฉบับที่: 12576

Col.Inch: 128.24 Ad Value: 160,300

หัวข้อข่าว: อตก.ลุยแคมเปญ 'สงรัก วาเลนไทน์'

หน้า: 12(บนขวา), 10

PRValue (x3): 480,900

ศิลปิน: สีสี่

ดังนั้น เพื่อส่งมอบสินค้าที่ดีที่สุดแทนความรัก ความห่วงใย ในเทศกาลวาเลนไทน์ อ.ต.ก. ได้จัดแคมเปญ "อ.ต.ก. สงสุข ส่งใจ สงรักวาเลนไทน์" ระหว่างวันที่ 13-18 ก.พ.2567

ปณิธาน มีไชโย ผู้อำนวยการองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร กล่าวว่า เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร ในช่วงเทศกาลวาเลนไทน์นี้ อ.ต.ก. ได้จัดพื้นที่ ณ ศูนย์แสดงสินค้าผลิตภัณฑ์เกษตรคุณภาพสูง (Thailand Best Agricultural Showroom) พหลโยธิน จำหน่ายสินค้าคุณภาพพรีเมียม ไม้ดอก ไม้ประดับ ไม้้มงคลนานาพรรณ ตลอด 6 วัน นอกจากจะเป็นทางเลือกให้กับผู้เข้ามาใช้บริการปกติได้มากขึ้นแล้ว ยังเป็นช่องทางที่น่าสนใจของลูกค้ายุคใหม่ เชื่อมั่นว่าผู้ที่เข้ามาใช้บริการจะได้รับสินค้าที่ถูกใจกลับไปอย่างแน่นอน

ทั้งนี้ อ.ต.ก. ถือเป็นตลาดคุณภาพพรีเมียมแห่งใหญ่ที่สุดในกรุงเทพมหานคร โดย อ.ต.ก. มีเป้าหมายจะพัฒนาให้เป็นตลาดศูนย์กลางอาหาร และสินค้าเกษตรคุณภาพที่ดีที่สุดในประเทศไทย จึงจัดตั้งอาคาร

ศูนย์แสดงสินค้าผลิตภัณฑ์เกษตรคุณภาพสูงขึ้น มีพื้นที่จำหน่ายสินค้าเกษตร ส่งเสริมและสนับสนุนสินค้าเกษตร เป็นพื้นที่สำหรับแสดงสินค้าทางเกษตรในรูปแบบศูนย์แสดงสินค้ากว่า 3,000 ตารางเมตร เพื่อให้ลูกค้าทั้งชาวไทยและต่างชาติสามารถเข้าถึงสินค้าเกษตรกรคุณภาพได้อย่างสะดวกรวดเร็ว

เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่จะเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาดของการจำหน่ายทางการเกษตร และสินค้าเพื่อการส่งออกของประเทศไทยให้ไปถึงระดับนานาชาติได้ ผ่านช่องทางออฟไลน์และออนไลน์ ยกกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรให้มีความมั่นคง ในอาชีพเกษตรกรรมสร้างรายได้ สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน

ปัจจุบัน อ.ต.ก. มีผู้มาใช้บริการเฉลี่ยวันละประมาณ 5,000 คน ดังนั้น ใน 1 ปีจะมีผู้มาใช้บริการประมาณไม่

ต่ำกว่า 1,825,000 คน ตลาด อ.ต.ก. เป็นที่รู้จักกันเป็นอย่างดีสำหรับผู้บริโภค ในฐานะแหล่ง ซุป ชิม ชิล สินค้าเกษตรและอาหารคุณภาพพรีเมียม และเป็นจุดมุ่งหมาย (Destination) ของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มาท่องเที่ยวในกรุงเทพมหานครอีกด้วย

โดยในปี 2560 ตลาด อ.ต.ก. ได้รับการจัดอันดับ จากสถานีโทรทัศน์ซีเอ็นเอ็น สหรัฐ ให้เป็นตลาดสดที่ดีที่สุดอันดับที่ 4 ของโลก ซึ่งเป็นการันตีว่าตลาด อ.ต.ก. เป็นตลาดสดที่คู่ควรแก่การมาเยือน อีกทั้งพื้นที่ของ อ.ต.ก. เป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจสามารถเชื่อมโยงศูนย์กลางการคมนาคมขนส่งที่ใหญ่

ที่สุดของอาเซียนรองรับผู้มาจับจ่ายใช้สอยทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ จึงสะดวก และเหมาะสมอย่างยิ่งที่จะเป็นแหล่งเลือกซื้อสินค้าคุณภาพเพื่อส่งแทนความรักในเทศกาลวาเลนไทน์นี้

สำหรับทิศทางการดำเนินงาน อ.ต.ก.ปี 2567 มุ่งเป้าหมายไปยังการขยายตลาดต่างประเทศเพื่อการเติบโตทางเศรษฐกิจ (GDP) ในประเทศไทย 3 ตลาดหลัก ได้แก่

ตลาดประเทศแถบตะวันออกกลาง เช่น ประเทศซาอุดีอาระเบีย โดยเมื่อวันที่ 27 ส.ค.2566 อ.ต.ก. ได้เข้าร่วม

เพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดสำหรับสินค้าเกษตรไทยและความร่วมมือทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน ในประเทศที่มีกำลังซื้อสูง ซึ่งเป็นงานเจรจาธุรกิจระหว่างไทย-ซาอุดีอาระเบียระหว่างผู้ร่วมงาน ผู้ผลิต ผู้ส่งออก ผู้ค้าส่ง กลุ่มผู้ประกอบการ SMEs กลุ่ม OTOP จากประเทศไทย และผู้เข้าชมงานชาวเมืองซาอุฯ รวมถึงประเทศใกล้เคียง

ตลาดประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยผู้แทนการค้าไทย

ได้เจรจาผลักดันความร่วมมือด้านการค้า การลงทุน รวมถึงการนำเข้า-ส่งออกสินค้าเกษตรระหว่างไทย-จีน และได้ร่วมขยายตลาดส่งออกสินค้าเกษตรและสินค้าอุปโภคบริโภค ผ่านระบบการขนส่งทางรางกับบริษัท โกลบอลมัลติโมดัล โลจิสติกส์ จำกัด (GML) ซึ่งเป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจด้านการให้บริการโลจิสติกส์แบบครบวงจร และ



งาน "Thai Trade Exhibition Saudi Arabia 2023" ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งแรก โดยสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงริยาด ร่วมกับหน่วยงานการค้าต่างประเทศซาอุดีอาระเบีย

เชื่อมโยงระบบเครือข่ายขนส่งของ
ประเทศไทยและต่างประเทศ

และ **ตลาดประเทศญี่ปุ่น** คือ
ทิศทางใหม่ของ อ.ต.ก. ซึ่งจะดำเนินการ
บุกเบิกตลาดใหม่และขยายผลไปยัง
สินค้าเกษตรประเภทต่างๆ อาทิ ผัก
ผลไม้ไทย สินค้าประมง สินค้าเซ็กซี่กึ่ง
เพื่อเพิ่มโอกาสทางการค้า ขยายช่องทาง
จำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรให้แก่
พี่น้องเกษตรกร เพื่อจำหน่าย สร้าง
โอกาสในการจำหน่ายสินค้าเกษตรไทย
สามารถเข้าสู่ตลาดการค้าต่างประเทศได้
มากขึ้น

อ.ต.ก.ปัจจุบันได้ปรับโครงสร้างหนี้
จัดระบบการเงิน และสามารถแก้ไข
ปัญหาหนี้ต่างๆ ได้แล้วเสร็จ อ.ต.ก.
ได้เห็นหน้าดำเนินการโครงการต่างๆ
ตามนโยบาย "ตลาดนำ นวัตกรรมเสริม
เพิ่มรายได้" เน้นความต้องการของตลาด
เป็นที่ตั้ง

ส่งผลให้ **สินค้าเกษตรทุก**
รายการจะขายได้ราคา มีกำไร และ
สร้างโอกาสในการจำหน่าย ให้แก่
เกษตรกร เพื่อส่งเสริมให้สินค้าเกษตรไทย
สามารถเข้าสู่ตลาดการค้าต่างประเทศ
ได้มากขึ้น

'กรมชลประทาน' เร่งพัฒนากว๊านพะเยา แหล่งน้ำเพื่อชีวิต กระตุ้นเศรษฐกิจ จ.พะเยา



“กว๊านพะเยา” ทะเลน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดของภาคเหนือ ตั้งอยู่ที่อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา เป็นแลนด์มาร์คสำคัญที่มีส่วนขับเคลื่อนเศรษฐกิจของจังหวัด รวมถึงเป็นแหล่งน้ำเพื่ออุปโภคบริโภค การเกษตร อุตสาหกรรมและการท่องเที่ยว

ขณะที่สภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงส่งผลให้กว๊านพะเยาตื้นเขิน มีวัชพืช และคุณภาพน้ำเสื่อมโทรม เมื่อเข้าฤดูฝนบางครั้งมีปริมาณน้ำมากจนเกิดน้ำท่วม แต่ฤดูแล้งปริมาณน้ำลดลงจนไม่พอต่อความต้องการ

กรมชลประทาน ได้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เดินหน้าพัฒนา กว๊านพะเยา หนึ่งในโครงการสำคัญตามนโยบายของรัฐบาล เพื่อพัฒนา พื้นฟู และอนุรักษ์แหล่งน้ำ ให้เป็นแหล่งน้ำต้นทุนในการอุปโภคบริโภคและการเกษตร รวมทั้งช่วยบรรเทาปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้ง ตามแผนหลักการพัฒนาและฟื้นฟูกว๊านพะเยา 5 ด้าน ได้แก่ การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว การส่งเสริมอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิต และการใช้ประโยชน์ของพื้นที่ โดยในส่วนของกรมชลประทาน ได้กำหนดแผนในการพัฒนากว๊านพะเยา ได้แก่

โครงการขุดลอกตะกอนดินรอบกว๊านพะเยา แบ่งออกเป็น 5 ระยะ ปัจจุบันอยู่ระหว่างเสนอขอรับงบประมาณ ปี 2567 เพื่อดำเนินการในระยะที่ 2-4 ซึ่งจะช่วย



เพิ่มปริมาณเก็บกักน้ำได้มากขึ้น ไว้รองรับการใช้น้ำอุปโภคบริโภค การเกษตร และการท่องเที่ยวที่มีแนวโน้มเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งยังช่วยบรรเทาปัญหาน้ำท่วมในช่วงฤดูฝนได้อีกด้วย

นอกจากนี้ยังมีโครงการเพิ่มประสิทธิภาพกักเก็บน้ำพื้นที่ตอนบนกว๊านพะเยา ด้วยการขุดลอกอ่างเก็บน้ำและลำน้ำต่างๆ การสร้างฝายทดน้ำ เป็นต้น เพื่อเพิ่มความจุเก็บกักน้ำ ช่วยเพิ่มพื้นที่รับประโยชน์จากการทดน้ำและระบบส่งน้ำได้มากกว่า 6,000 ไร่ ด้านโครงการเพิ่มแหล่งกักเก็บน้ำและระบบกระจายน้ำกว๊านพะเยา มีการปรับปรุงระบบส่งน้ำ และการก่อสร้างฝายทดน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ เป็นต้น มีพื้นที่รับประโยชน์มากกว่า 15,000 ไร่

ทั้งนี้ หากโครงการต่างๆ ที่กล่าวมาสามารถดำเนินการได้จนแล้วเสร็จ จะช่วยเพิ่มปริมาณเก็บกักน้ำได้มากขึ้นอีกประมาณ

9.27 ล้านลูกบาศก์เมตร มีพื้นที่รับประโยชน์ 24,350 ไร่ ประชาชนได้รับประโยชน์ 154,981 คนครัวเรือน ช่วยลดความเสียหายจากพื้นที่น้ำท่วมได้กว่า 31,700 ไร่

นายชูชาติ รักจิตร อธิบดีกรมชลประทาน

กล่าวว่า โครงการพัฒนากว๊านพะเยา ปัจจุบัน มีแผนดำเนินการพัฒนา อนุรักษ์ พื้นที่ 172 โครงการ ครอบคลุมตามแผนหลักในการพัฒนาและฟื้นฟูกว๊านพะเยา ทั้ง 5 ด้าน คาดว่า จะสามารถบรรเทาปัญหาทั้งอุทกภัยและภัยแล้ง ช่วยเสริมสร้างความมั่นคงด้านน้ำ ให้แก่พี่น้องชาวพะเยา ในขณะเดียวกันก็ได้มีการพัฒนาต่อยอดให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว ปรับปรุงภูมิทัศน์ และสร้างถนนรอบกว๊านพะเยา รวมระยะทางกว่า 12 กิโลเมตร อีกด้วย

สำหรับแผนการขุดลอกกว๊านพะเยา กรมชลประทาน ได้ดำเนินการขุดลอกไปแล้ว รวมระยะทางประมาณ 1.3 กิโลเมตร โดยจะเร่งรัดดำเนินการในส่วนที่เหลือให้แล้วเสร็จตามแผน เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนมากที่สุด

ส่วนการบริหารจัดการน้ำในกว๊านพะเยา กรมชลประทาน ได้บูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นภาคประชาชนหรือหน่วยงานท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง ส่งเสริมการมีบทบาทในการบริหารจัดการน้ำร่วมกัน เพื่อช่วยกันขับเคลื่อนและดูแลบำรุงรักษา "กว๊านพะเยา" ที่เป็นแหล่งน้ำสำคัญและเป็นหัวใจของเมืองพะเยา ให้คงอยู่อย่างยั่งยืนตลอดไป





แม่ทัพกรมส่งเสริมสหกรณ์ เดินหน้าแก้ไขปัญหานี้สินสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ ปรับลดอัตราดอกเบี้ยไม่เกินร้อยละ 4.75 ต่อปี

ปัญหานี้สินของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์เป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงและการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ โดยพบว่าสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ยังคงเผชิญปัญหาภาระหนี้สินจำนวนมาก จนเกินศักยภาพในการชำระหนี้คืน โดยเฉพาะกลุ่มที่มีเงินได้ประจำที่เป็นบุคลากรของหน่วยงาน ซึ่งเป็นปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงและการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ นายกรัฐมนตรี นายเศรษฐา ทวีสิน ได้ประกาศนโยบายแก้ไขปัญหานี้สิน โดยเฉพาะกลุ่มประชาชนผู้มีเงินได้ประจำ แต่มีภาระหนี้จำนวนมากเกินกว่าศักยภาพในการชำระหนี้ได้ กรมส่งเสริมสหกรณ์จึงขานรับนโยบายดังกล่าว และเร่งดำเนินการช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ทั่วประเทศ

นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดเผยว่า การแก้ไขปัญหานี้สินของสมาชิกสหกรณ์เป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องแก้ไขเร่งด่วน จึงได้ทำการออกหนังสือขอความร่วมมือจากสหกรณ์ออมทรัพย์ทั่วประเทศ ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ให้ไม่เกินอัตราร้อยละ 4.75 ต่อปี หรือปรับลดอัตราดอกเบี้ยให้ลดลงเพื่อช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์ รวมทั้งการให้ความช่วยเหลือลดภาระการ

ส่งชำระหนี้ตามที่แต่ละสหกรณ์กำหนด ซึ่งสหกรณ์ที่จะดำเนินการต้องพิจารณาถึงต้นทุนทางการเงินของตนเองก่อนการดำเนินการและได้ออกประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง แนวทางแก้ไขปัญหานี้สินสำหรับสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ เพื่อให้สหกรณ์พิจารณาจัดทำโครงการแก้ไขปัญหานี้สินเพื่อช่วยเหลือผ่อนปรนภาระหนี้สินแก่สมาชิก ให้สมาชิกมีเงินได้รายเดือนคงเหลือเพียงพอต่อการดำรงชีพอย่างน้อยร้อยละ 30 ของเงินได้รายเดือน

ซึ่งประโยชน์ของการดำเนินโครงการคือ สมาชิกจะได้รับการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ ขยายงวดการชำระหนี้ไปจนถึงอายุ 75 ปี และสามารถนำหุ้นที่มีอยู่กับสหกรณ์มาค้ำนองลดชำระหนี้โดยผ่อนเฉพาะส่วนที่เกินจากมูลค่าหุ้น เมื่อสมาชิกผ่อนชำระหนี้ดังกล่าวจนหมดแล้วสมาชิกก็จะเหลือภาระหนี้เท่ากับหุ้นของตนเองเมื่ออายุ 75 ปี ทำให้สมาชิกสหกรณ์มีรายได้รายเดือนคงเหลือเพียงพอต่อการดำรงชีพตามสมควร



วิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ

นายวิศิษฐ์ กล่าวอีกว่า โครงการดังกล่าวจึงเป็นการช่วยลดภาระการส่งชำระหนี้ของสมาชิก รวมถึงสหกรณ์จะได้รับการชำระหนี้ลดปริมาณหนี้เสีย ทำให้ไม่ต้องตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ นอกจากนี้ สหกรณ์ที่จัดทำโครงการดังกล่าวจะได้พิจารณาเข้าร่วมอบรมโครงการสหกรณ์ออมทรัพย์ เป็นองค์กรวางแผนการเงินแก่สมาชิก โดยสมาชิกจะได้รับความรู้ด้านการวางแผนการเงินที่เหมาะสม เพื่อให้เป็นรากฐานชีวิตให้มั่นคงต่อไปในอนาคต อีกทั้งยังได้รับความร่วมมือจากธนาคารออมสิน สนับสนุนโครงการสินเชื่อสหกรณ์ออมทรัพย์เพื่อแก้ไขหนี้บุคลากรภาครัฐ ระยะที่ 2 ซึ่งเป็นโครงการที่สนับสนุนแหล่งเงินทุนให้กับสหกรณ์ออมทรัพย์ของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ เพื่อแก้ไขปัญหานี้สินให้แก่สมาชิกสหกรณ์ ซึ่งทางกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้แจ้งให้หน่วยงานในพื้นที่ทั่วประเทศแจ้งให้สหกรณ์ออมทรัพย์ทราบแล้ว



อีซูบรอนพืชปรับแต่งจีโนม

นับเป็นเรื่องท้าทายความสามารถด้านวิชาการเกษตรของบ้านเรา ว่า จะก้าวตามทันโลกได้หรือไม่ เมื่อรัฐสภายุโรป มีมติรับรองเทคโนโลยีการปรับแต่งจีโนม หรือเทคนิคจีโนมแบบใหม่ (GED, New Genomic Techniques (NGTs), Genome editing) มีผลให้พืชที่ผ่านการปรับปรุงพันธุ์ด้วยเทคโนโลยีการปรับแต่งจีโนม และเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่มีความปลอดภัยสูง เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ไม่จัดเป็นพืช GMOs และจะถูกพิจารณาเช่นเดียวกับพืชที่ได้รับการปรับปรุงพันธุ์แบบปกติ ไม่ใช้กฎหมายและหลักเกณฑ์เดียวกันกับพืช GMOs อีกต่อไป



กฎระเบียบใหม่นี้จะอนุญาตให้มีการพัฒนาพันธุ์พืชที่ได้รับการปรับปรุงให้ดีขึ้นสามารถรับประกันผลผลิตที่สูงขึ้น ทนต่อ

สภาพอากาศและใช้ปุ๋ย ขางว่าแมลงน้อยลง โดยในขั้นตอนหลังจากนี้รัฐสภายุโรปจะดำเนินการเจรจากับประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปในการร่างกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป

นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร แจ้งว่า ผลการลงมติของสหภาพยุโรปครั้งนี้ตอบโจทย์และสอดคล้องกับนโยบายของ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รว.เกษตรและสหกรณ์ รวมถึงนโยบายของรัฐบาลอย่างถูกเวลาถึงเวลาแล้วที่ประเทศไทย โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมวิชาการเกษตร จะเร่งดำเนินการขับเคลื่อนเทคโนโลยี genome editing หรือ gene editing (GED) ภาคเกษตรสู่ความปลอดภัยและความมั่นคงทางอาหาร และร่างหลักเกณฑ์การใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีการปรับแต่งจีโนมสำหรับประเทศไทย

สำหรับเทคโนโลยี GED ปัจจุบันได้รับการสนับสนุนจากองค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO), OECD มี 18 ประเทศประกาศสนับสนุนในที่ประชุมองค์การการค้าโลก (WTO) การใช้ประโยชน์เมล็ดพันธุ์ร่วมกัน ทั้งเชิงการค้าและการบริโภคและกว่า 40 ประเทศทั่วโลก อาทิ แคนาดา อเมริกา บราซิล อาร์เจนตินา ชิลี ญี่ปุ่น จีน อังกฤษ สวิตเซอร์แลนด์ ฟิลิปปินส์ เกาหลีใต้ และออสเตรเลีย ประกาศใช้นโยบาย No foreign DNA = not GMOs โดยถือว่าพืช GED มีความปลอดภัยเช่นเดียวกับพืชปกติทั่วไป

โลกไปไกลกันขนาดนี้แล้ว ไม่รู้ว่าระบบบริหารประเทศไทยจะหายจากโรคความมือมม โนเอ็นจีโอกันรึยัง.

ส-เล-๓

RYT9

ต่างประเทศ

เศรษฐกิจ

หุ้น-การเงิน

การเมือง

ทั่วไป

อื่น ๆ



ฝุ่นภาคเหนือ-กทม.อ่วม! ก.เกษตรฯ เร่งทำฝนหลวงลดปริมาณ PM 2.5

ข่าวทั่วไป Tuesday February 13, 2024 17:54 – สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

นายสุพิศ พิทักษ์ธรรม อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า จากสถานการณ์ปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ที่ยังส่งผลกระทบต่อพื้นที่ภาคเหนือ กรุงเทพฯ และปริมณฑล โดยข้อมูลจากศูนย์สื่อสารการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ (ศกพ.) รายงานการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศ เมื่อช่วงเช้า พบว่า บริเวณภาคเหนือ มีปริมาณฝุ่นละอองเกินค่ามาตรฐานเป็นส่วนใหญ่ ตรวจวัดได้ 26.3-75.9 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร และบริเวณกรุงเทพฯ-ปริมณฑล ตรวจวัดโดยสถานีตรวจวัดของกรมควบคุมมลพิษ ร่วมกับกรุงเทพมหานคร มีปริมาณฝุ่นละอองเกินค่ามาตรฐานเป็นส่วนใหญ่ ตรวจวัดได้ 46.3-77.2 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร

โดยทั้ง 2 พื้นที่ดังกล่าว มีค่าคุณภาพอากาศอยู่ในระดับเริ่มส่งผลกระทบต่อสุขภาพ (สีส้ม) และในภาพรวมพบว่าปริมาณฝุ่นละอองมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอีกด้วย เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังค่อนข้างแรงจากประเทศจีน ปกคลุมประเทศไทยตอนบน ทำให้ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีอากาศเย็นถึงหนาว

ส่วนภาคกลาง รวมทั้งกรุงเทพฯ และปริมณฑล และภาคตะวันออก มีอากาศเย็นในตอนเช้า และลมระดับล่างอยู่ในระดับกำลังอ่อน อากาศจ่มตัว ลักษณะดังกล่าว ส่งผลให้ฝุ่นละอองที่อยู่ในอากาศไม่สามารถลอยตัว ระบายผ่านชั้นอุณหภูมิผกผัน (inversion) ไปสู่ชั้นบรรยากาศได้ และยังมีความหนาแน่นในช่วงสัปดาห์นี้

นายสุพิศ กล่าวว่า นายไชยา พรหมา รมช.เกษตรและสหกรณ์ มีความห่วงใยประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าว จึงได้สั่งการและกำชับให้กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ระดมกำลังปฏิบัติการฝนหลวง และปฏิบัติการตัดแปรสภาพอากาศอย่างต่อเนื่อง ซึ่งกรมฯ โดยหน่วยปฏิบัติการฝนหลวง จ.เชียงใหม่ นครสวรรค์ ระยอง และประจวบคีรีขันธ์ มีการติดตามสภาพอากาศและวางแผนการทำงานเป็นประจำทุกวัน โดยเทคนิคที่ใช้ในการกิจบรรเทาปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก มีจำนวน 3 เทคนิค ได้แก่

1. การปฏิบัติการฝนหลวงในขั้นตอนการก่อฝน โดยใช้สารฝนหลวงสูตร 1 (โซเดียมคลอไรด์) ปฏิบัติการบริเวณต้นลม และโดยรอบมวลของฝุ่นบริเวณพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล เพื่อก่อเมฆและเพิ่มปริมาณเมฆในพื้นที่เป้าหมาย

2. การปฏิบัติการฝนหลวงในขั้นตอนการเลี้ยงให้อ้วน โดยใช้สารฝนหลวงสูตร 8 แคลเซียมออกไซด์ หรือสูตร 6 แคลเซียมคลอไรด์ ปฏิบัติการบริเวณต้นลม และโดยรอบมวลของฝุ่นบริเวณพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑลมากที่สุด เพื่อเลี้ยงเมฆให้มีขนาดใหญ่ขึ้นและมีแรงดูดซับฝุ่นละออง

3. การปฏิบัติการเทคนิคการลดอุณหภูมิชั้นบรรยากาศผกผัน โดยการโปรยน้ำแข็งแห้งหรือการสเปรย์น้ำ เพื่อระบายฝุ่นละอองบริเวณระดับ inversion (ชั้นอุณหภูมิผกผัน) หรือสูงกว่าระดับ inversion (ชั้นอุณหภูมิผกผัน) เพื่อทำให้เกิดช่องระบายฝุ่นละอองขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศด้านบน

สำหรับผลปฏิบัติการด้วย 3 เทคนิคที่ผ่านมา ช่วงระหว่างวันที่ 3-12 ก.พ. 67 พบว่า หลังปฏิบัติการปริมาณฝุ่นละอองในพื้นที่ภาคเหนือ กรุงเทพฯ-ปริมณฑล มีแนวโน้มลดลง รวมถึงมีฝนตกบริเวณพื้นที่ใกล้เคียง ได้แก่ บริเวณ อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี อ.วังจันทร์ จ.ระยอง

โดยช่วงสัปดาห์นี้ จะติดตามสภาพอากาศอย่างต่อเนื่อง หากสภาพอากาศเหมาะสม และเข้าเงื่อนไขการปฏิบัติการฝนหลวงหรือการตัดแปรสภาพอากาศ จะวางแผนบินปฏิบัติการช่วยเหลือทันที

อย่างไรก็ตาม กรมฯ ได้เฝ้าระวังและติดตามปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก รวมทั้งการระดมสรรพกำลังอากาศยาน และจัดให้มีหน่วยปฏิบัติการเพื่อการตัดแปรสภาพอากาศ ตั้งแต่ช่วงปลายปี 66 เป็นต้นมา (24 ธ.ค. 66) เพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนทั้งในเขตกรุงเทพฯ-ปริมณฑล พื้นที่ภาคเหนือ และภาคกลาง ที่เริ่มมีผลกระทบทั่วประเทศอีกด้วย

ประชาชาติธุรกิจ

WWW.PRACHACHAT.NET ออบนไลป์

อธิบดีกรมประมงตอบชี้แจง เบรคนำเข้าสัตว์น้ำไม่ได้ แก้ปัญหาราคาตกไม่ได้ เพราะอะไร

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567 - 18:16 น.



นายบัญชา สุขแก้ว

อธิบดีกรมประมง ตอบชด เหตุผลที่ห้ามนำเข้าสัตว์น้ำไม่ได้ เสี่ยงผิด WTO เตรียมลด ข้อสรุป มาตรการเก็บค่าธรรมเนียมนำเข้า 19 ก.พ.67

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567 หลังจากกรณีชาวประมงขอให้ภาครัฐพิจารณาแนวทางหรือ
มาตรการแก้ไขปัญหาราคาสินค้าสัตว์น้ำตกต่ำ เนื่องจากมีการนำเข้าสัตว์น้ำมา
จำหน่ายในประเทศ โดยมีข้อเรียกร้อง 5 ข้อ ดังนี้

- 1.ขอให้หยุดการนำเข้าสัตว์น้ำ
- 2.ขอให้กำหนดปริมาณสัตว์น้ำที่สามารถนำเข้ามาในประเทศได้ ให้สอดคล้องกับกำลัง
การผลิตและความต้องการในประเทศ
- 3.ขอให้กำหนดมาตรฐานสัตว์น้ำ ที่จะนำเข้ามาให้เป็นมาตรฐานเดียวกับชาวประมงใน
ประเทศ (IUU)
- 4.ขอให้มีความเข้มงวดในการตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำนำเข้า
- 5.กำหนดอัตราจัดเก็บภาษีนำเข้าสัตว์น้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน

ล่าสุดนายบัญชา สุขแก้ว อธิบดีกรมประมง เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะ
กรรมการแก้ไขปัญหาประมงทะเล ครั้งที่ 1/2567 โดยมีร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน ว่า กรมประมงรับทราบถึง
ปัญหาดังกล่าว และได้กำหนดแนวทางการดำเนินการ รวมถึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการ
แก้ไขปัญหาราคาสัตว์น้ำตกต่ำ ประกอบด้วยผู้แทนจากทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ ภาค
เอกชน และภาคประชาชน

โดยหลังจากที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบการจัดเก็บค่าธรรมเนียมใบอนุญาตนำเข้าสัตว์
น้ำเพื่อแก้ปัญหาราคาคตก และมอบหมายให้กรมประมงไปพิจารณาอัตราค่า
ธรรมเนียมที่เหมาะสมร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยจะมีการจัดการประชุมขึ้นในวันที่
19 กุมภาพันธ์ 2567 เพื่อหาข้อยุติและจะดำเนินการในขั้นตอนต่อไปทันที

เปิดเหตุผล เบรคนำเข้าไม่ได้

“มาตรการที่เสนอให้หยุดนำเข้าสัตว์น้ำและกำหนดปริมาณสัตว์น้ำที่สามารถนำเข้ามาในประเทศ อาจขัดกับหลักการค้าระหว่างประเทศขององค์การการค้าโลก (WTO) ที่ตัดให้สินค้าประมงให้อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรม ไม่ใช่สินค้าเกษตร ทำให้ไม่สามารถใช้มาตรการป้องกันพิเศษ (Special Safeguards : SSG) ได้”

แต่อย่างไรก็ตาม กรมประมงได้ดำเนินการในด้านอื่นๆ ที่สอดคล้องกับมาตรการของ WTO ซึ่งเป็นไปตามหลักสากล ทั้งในเรื่องของมาตรการด้านสุขอนามัย เพื่อกำหนดมาตรฐานด้านสุขอนามัยสัตว์น้ำที่จะนำเข้า มีการกำหนดมาตรฐานและคุณภาพของสินค้าสัตว์น้ำ มีการสุ่มตรวจสินค้าสัตว์น้ำ เพื่อวิเคราะห์สารตกค้าง โลหะหนัก และสารปนเปื้อนต่างๆ ในสินค้าสัตว์น้ำ

รวมถึงการสุ่มตรวจโรคที่ถูกระบุว่ามีความเสี่ยง เช่น การยกระดับการเปิดตรวจจากเดิม 30 % เป็น 100 % สุ่มเก็บตัวอย่างตรวจวิเคราะห์สารตกค้างเพิ่มขึ้นจากเดิมร้อยละ 2 เป็น ร้อยละ 10 หากพบว่ามีสารตกค้างในสินค้าประมงก็จะดำเนินการอายัดสินค้าและส่งให้สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาตรวจสอบ พร้อมดำเนินการเปรียบเทียบปรับและยึดใบอนุญาตนำเข้า

เดิหน้าคุมเข้ม IUU

ในส่วน of สินค้าสัตว์น้ำที่จับจากทะเล จะมีมาตรการป้องกันการนำเข้าสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำที่มาจากการทำงานประมงที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย (IUU) ที่กำหนดให้ผู้นำเข้าจะต้องแสดงหนังสือรับรองการจับสัตว์น้ำ (Catch Certificate) หรือเอกสารอื่นใดที่แสดงว่าสัตว์น้ำที่นำเข้านั้นไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทำประมงผิดกฎหมาย และสามารถตรวจสอบยืนยันแหล่งที่มาของสัตว์น้ำได้

อีกทั้งในขณะนี้ ได้มีการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการนำเข้า-ส่งออกสินค้าประมง ผิดกฎหมาย เพื่อเพิ่มความเข้มข้นในการเฝ้าระวังและตรวจป้องกันการลักลอบนำเข้า สัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำที่ผิดกฎหมาย รวมถึงตรวจสอบแหล่งที่มาของสัตว์น้ำ และต้องให้แจ้งปลายทางของสัตว์น้ำที่นำเข้ามาในประเทศให้ชัดเจน

ซึ่งจะส่งผลให้สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้อย่างมีประสิทธิภาพ และยังสามารถกำหนด แนวทางการประเมินคุณภาพสินค้า แหล่งที่มา และมาตรฐานแหล่งผลิตที่ประเทศ ต้นทางในลักษณะเดียวกับ General Administration of Customs of the People's Republic China (GACC) ของสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยจะนำร่องจากชนิดสัตว์น้ำ ที่มีการนำเข้าปริมาณมากซึ่งเป็นชนิดเดียวกันกับที่ชาวประมงในประเทศไทยจับได้